

#SoKyHieuVanBan

#DiaDiemNgayBanHanh

## **BÁO CÁO**

### **Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XII**

Căn cứ Báo cáo số 74/BC-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND huyện về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XII, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các ngành và địa phương liên quan giải quyết, trả lời ý kiến cử tri thuộc thẩm quyền. Ủy ban nhân dân huyện trả lời những nội dung cử tri phản ánh, quan tâm thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện, như sau:

#### **I. Đầu tư, xây dựng, giao thông**

##### **1. Cử tri xã Bình Nguyên đề nghị:**

*Có kế hoạch đầu tư kinh phí nâng cấp tuyến kênh bê tông từ kênh -3b đi ra cánh đồng tổ 2, tổ 7, tổ 8; Tuyến Tổ 4, 5 thôn Liễu Thạnh đi Bàu Bàng xã Bình Phục, hiện nay xuống cấp, rất khó khăn khi người dân sản xuất và đi lại.*

##### **\* Trả lời:**

Công ty TNHH MTV khai thác Thủy lợi Quảng Nam (Công ty) đã đầu tư sửa chữa, nâng cấp khắc phục xong các đoạn kênh xung yếu, hư hỏng của các tuyến kênh -3b. Đồng thời, trước mỗi vụ sản xuất các tuyến kênh này được Chi nhánh Thủy lợi Thăng Bình tổ chức duy tu, bảo dưỡng, nạo vét đảm bảo dẫn nước phục vụ sản xuất. Hiện nay tính bức xúc của các tuyến kênh này về cơ bản đã được giải quyết. UBND huyện sẽ tiếp tục đề Công ty đầu tư nâng cấp những đoạn kênh còn lại trong thời gian tới.

##### **2. Cử tri xã Bình Giang đề nghị:**

*Hiện nay một số công trình huyện làm chủ đầu tư và đã được phê duyệt sửa chữa như: Para Đập Cháy 3 cửa thôn Hiền Lương; Kè sau Đập Dâng thôn Bình Túy trên địa bàn xã Bình Giang nhưng vẫn chưa được thi công. Đề nghị UBND huyện quan tâm xây dựng, sửa chữa sớm trước mùa mưa bão để đảm bảo an toàn cho Nhân dân sản xuất và tránh thất thoát vật tư trong khi xây dựng.*

##### **\* Trả lời:**

Công trình khắc phục Para ngăn mặn đập Cháy thôn Hiền Lương đã được UBND huyện Thăng Bình phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 15/8/2023. Ban quản lý dự án đã ký kết hợp đồng thi công xây lắp ngày 30/8/2023 với thời gian thi công 120 ngày. Đến nay khối lượng thực hiện đạt khoảng 70% khối lượng hợp đồng và thời gian dự kiến hoàn thành toàn bộ công trình là ngày 10/12/2023.

Kè khắc phục hạ lưu Cầu Đập Dâng Bình Khương (Kè sau đập dâng) được đấu thầu qua mạng và triển khai ký hợp đồng xây lắp vào ngày

20/9/2023 đến nay đã thi công cơ bản được 60% khối lượng theo hợp đồng, dự kiến hoàn thành công trình 31/12/2023.

### **3. Cử tri xã Bình Phục đề nghị:**

*Hỗ trợ kinh phí tiếp tục xây dựng kênh tiêu trường Cảnh sát Nhân dân 5 cũ đoạn còn lại.*

#### **\* Trả lời:**

Dự án mương tiêu Bình Nguyên - Bình Giang (Trường CSND - Kênh -5) được thông qua danh mục đầu tư công trung hạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 02/7/2020 của HĐND huyện với tổng mức đầu tư là 30 tỷ đồng; hiện nay đã đầu tư xong giai đoạn 1 với tổng mức 15 tỷ đồng; đối với giai đoạn 2 do chưa cân đối được nguồn vốn đầu tư nên UBND huyện đã đề nghị HĐND huyện thống nhất chuyển sang giai đoạn 2026-2030 để đầu tư tại Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của HĐND huyện. UBND huyện thông báo đến cử tri được biết.

### **4. Cử tri xã Bình Triều đề nghị:**

*Tuyến đường ĐH1 từ xã Bình Triều – Bình Giang, huyện Thăng Bình đi xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên được đầu tư đã lâu hiện nay đã xuống cấp, làn đường hẹp, nhưng hiện nay lưu lượng xe tham gia giao thông nhiều nên thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, đề nghị huyện phân bổ kinh phí để nâng cấp, mở rộng nhằm đảm bảo cho Nhân dân đi lại.*

*Hỗ trợ kinh phí mở rộng tuyến đường ĐH Tây Trường Giang đoạn từ Bình Giang đi Bình Sa, hiện nay lưu lượng xe đông nhưng đường hẹp gây khó khăn cho người tham gia giao thông.*

#### **\* Trả lời:**

Theo Công văn số 3084/SGTVT-KCHT ngày 08/9/2023 của Sở Giao thông Vận tải về việc triển khai Đề án Kiên cố hóa hệ thống đường huyện và giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025, trong đó có nêu, “Để triển khai chủ trương Nghị quyết 28/NQ-HĐND, phù hợp với khả năng bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh, không để phát sinh nợ đọng; đồng thời để các địa phương chủ động điều chỉnh kế hoạch, lồng ghép các cơ chế, chính sách khác để hoàn chỉnh, phát triển hệ thống đường địa phương, Sở Giao thông vận tải đề nghị UBND các huyện, thị xã dừng thực hiện việc lựa chọn, lập danh mục đề xuất Đợt 3 của Đề án”. Vì vậy, trong thời gian sắp tới chưa thể đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường này được.

### **5. Cử tri xã Bình Dương đề nghị:**

*UBND huyện làm việc với Công ty CP ĐT&PT Kỳ Hà Chu Lai về khoảng cách chôn cất người chết tại nghĩa trang Nhân dân của khu vực xã Duy Nghĩa, gần sát nhà dân; theo quy định khoảng cách là 1.500m, nhưng hiện nay chỉ cách hơn 500m.*

#### **\* Trả lời:**

UBND huyện đã báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh và các sở ban ngành liên quan ở tỉnh về thực trạng quy hoạch, đầu tư và chôn cất mồ mả tại Khu nghĩa

trang nhân dân vùng Đông Duy Xuyên, Thăng Bình theo ý kiến phản ánh của cử tri tại Báo cáo số 563/BC-UBND ngày 07/11/2023. Khi UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành liên quan có văn bản, UBND huyện sẽ thông tin đến cử tri.

#### **6. Cử tri xã Bình Sa:**

- Được sự quan tâm của huyện thống nhất đầu tư mở rộng 2 km tuyến đường ĐH Tây Trường Giang xã Bình Sa, tại báo cáo trả lời ý kiến cử tri của UBND huyện sau kỳ họp thứ 9, có nêu nội dung: đề nghị UBND xã Bình Sa tổ chức lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư để trình cấp thẩm quyền phê duyệt các thủ tục đầu tư để triển khai 2,0 km đường Tây Trường Giang. UBND xã đã thực hiện làm việc với KTM Chu Lai thống nhất và có Tờ trình đề nghị bổ sung danh mục tại Tờ trình số 253/TTr-UBND ngày 16/11/2022, nhưng đến nay vẫn chưa thấy xem xét quyết định đầu tư (ý kiến nhiều lần do chưa thấy đầu tư).

#### **\* Trả lời:**

UBND huyện tiếp thu ý kiến của cử tri. Nhưng hiện nay, nguồn ngân sách của huyện rất khó khăn, dự kiến năm 2023 hụt thu 80 tỷ đồng, các nguồn thu phát sinh trên địa bàn huyện ưu tiên tập trung trả nợ đọng xây dựng cơ bản, do vậy không đảm bảo nguồn vốn để đầu tư công trình nêu trên.

- UBND huyện đã có Công văn số 514/UBND-KTHT ngày 15/3/2023 gửi Ban quản lý các công trình giao thông tỉnh đề nghị lắp đặt hệ thống tín hiệu đèn màu giao thông tại các điểm: ngã tư giao nhau giữa đường Võ Chí Công với đường ĐH1 tại xã Bình Sa, hiện đang chờ đơn vị xem xét, nhưng cử tri thấy quá lâu, hiện nay học sinh bước vào năm học mới rất nguy hiểm khi lưu thông, đề nghị huyện tiếp tục đề nghị để tỉnh sớm lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu.

#### **\* Trả lời:**

Hiện nay, Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam đã có Quyết định số 120A/QĐ-BQLGT ngày 04/08/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công trình HA/W2: Đường dẫn cầu Cửa Đại Nam Hội An thuộc dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Trong hạng mục tín hiệu giao thông có bổ sung hệ thống đèn tín hiệu giao thông và tổ chức giao thông tại nút giao ĐH1.TB (Km26+300). UBND huyện thông báo đến cử tri được biết.

- Đề nghị huyện tiếp tục phân bổ kinh phí hỗ trợ để Bình Sa sửa chữa các para ngăn mặn còn lại trong năm 2024, tạo điều kiện Nhân dân sản xuất lúa các cánh đồng dọc bờ đê sông Trường Giang (hiện nay huyện mới hỗ trợ sửa chữa 2/12 para trên địa bàn xã Bình Sa)

#### **\* Trả lời:**

UBND huyện ghi nhận ý kiến của cử tri, đối với việc sửa chữa các para còn lại trên tuyến đê ngăn mặn trên địa bàn các địa phương. Tuy vậy, do nguồn ngân sách không đảm bảo nên chưa thể đầu tư được. Khi nào xuất hiện nguồn vốn, UBND huyện sẽ trình HĐND huyện cho chủ trương đầu tư.

#### **7. Cử tri xã Bình Hải đề nghị:**

- *Tiếp tục đầu tư mương thoát nước kín trên tuyến đường ĐH 2. TB đoạn giáp xã Bình Đào với tổ 1 xã Bình Hải.*

**\* Trả lời:**

Năm 2022, UBND huyện đã đầu tư 310m mương tại lý trình Km11+000 – Km20+000, năm 2021 (Đoạn qua xã Bình Đào) và 1,43km mương tại lý trình Km13+000- Km16+000 đi qua địa bàn xã Bình Hải. Tuy nhiên, xã Bình Hải không triển khai được và đã được UBND tỉnh thống nhất điều chỉnh huỷ bỏ, không thực hiện.

Hiện nay, danh mục công trình Kiên cố hoá đường ĐH và GTNT đợt 3 (năm 2023) huyện Thăng Bình đã trình HĐND huyện Thông qua tại Nghị quyết 44/NQ-HĐND ngày 15/12/2022. Thực hiện theo Điều b, Khoản 5, phần II của Quyết định 2826/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam, UBND huyện Thăng Bình đã có đề xuất Danh mục công trình Kiên cố hoá đường ĐH và GTNT năm 2023 gửi Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 09/TTr-UBND ngày 11/01/2023; Tuy nhiên đến nay UBND tỉnh vẫn chưa có văn bản thống nhất danh mục nên chưa thể triển khai thực hiện. Đồng thời, Sở Giao thông Vận tải đã có Công văn số 3084/SGTVT-KCHT ngày 08/9/2023 triển khai Đề án Kiên cố hóa hệ thống đường huyện và giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025, trong đó có nêu, “*Để triển khai chủ trương Nghị quyết 28/NQ-HĐND, phù hợp với khả năng bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh, không để phát sinh nợ đọng; đồng thời để các địa phương chủ động điều chỉnh kế hoạch, lồng ghép các cơ chế, chính sách khác để hoàn chỉnh, phát triển hệ thống đường địa phương, Sở Giao thông vận tải đề nghị UBND các huyện, thị xã dừng thực hiện việc lựa chọn, lập danh mục đề xuất Đợt 3 của Đề án*”. Vì vậy, UBND huyện sẽ xem xét, đầu tư khi tỉnh thống nhất, cho chủ trương tiếp tục triển khai Đề án.

- *Sớm thông tuyến đường từ Cây cóc đi đường Thanh niên ven biển để người dân tham gia giao thông được thuận lợi.*

**\* Trả lời:**

UBND huyện, các các ngành liên quan ở huyện, UBND các xã, thị trấn đã phối hợp với chủ đầu tư tổ chức vận động và tập trung giải quyết các tồn tại, vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên hiện nay chỉ còn một Trường hợp hộ bà Bùi Thị Nuôi – trú tại Khu phố 9, thị trấn Hà Lam ảnh hưởng nhà ở phải di dời chưa nhận tiền theo quyết định phê duyệt lý do đơn giá bồi thường thấp, chưa thống nhất diện tích đất thu hồi. Hiện nay Thanh tra tỉnh Quảng Nam đang thụ lý giải quyết đơn khiếu nại lần 2. Sau khi có Quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND huyện sẽ triển khai thực hiện theo chỉ đạo của tỉnh.

**8. Cử tri xã Bình Nam đề nghị:**

*Khu Công nghiệp Tam Thăng mở rộng đang xây dựng các hạng mục công trình làm ngăn chặn dòng chảy, thoát nước tự nhiên làm ngập úng, hư hại một số hoa màu và nhà ở của người dân thuộc 2 khu dân cư Nghĩa Hòa và Tịch Yên,*

*đề nghị UBND huyện chỉ đạo kiểm tra và sớm can thiệp để giải quyết trước mùa mưa bão sắp đến.*

**\* Trả lời:**

Hiện nay, Ban quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam đang triển khai lập quy hoạch chi tiết 1/500 dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tam Thăng mở rộng. UBND huyện đã có văn bản góp ý tại Công văn số 2975/UBND-KTHT ngày 29/9/2023 để chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị tư vấn tính toán có giải pháp phù hợp “Quy hoạch San nền, thoát nước mưa: Cần được tính toán có giải pháp thoát nước mưa đối với các khu vực lân cận ngoài phạm vi đồ án, để hệ thống thoát nước mưa khu vực lân cận được đồng bộ, tránh trường hợp ngập úng cục bộ tại các khu vực xung quanh dự án, nhằm được sự đồng thuận cao trong nhân dân”. UBND huyện sẽ tiếp tục theo dõi và kiến nghị.

**9. Cử tri xã Bình Tú đề nghị:**

*Chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công Cầu Sách trước mùa mưa bão, hiện nay thi công quá chậm.*

**\* Trả lời**

UBND đã giao BQL Dự án – Đô thị huyện Thăng Bình làm việc trực tiếp với đơn vị thi công và đơn vị thi công thống nhất, khi nước cạn sẽ triển khai thi công trở lại. Tuy nhiên, hiện nay vào mùa mưa nước dân cao liên tục. Mặt khác, mố M2 (phía Bình Tú) vướng tường rào và đất của Ông Võ Đức Thông chưa triển khai thi công được.

Về đơn đốc tiến độ thi công: BQL Dự án – Đô thị huyện Thăng Bình gửi văn bản đến Công ty Cổ phần xây dựng Trọng Trí và yêu cầu khẩn trương triển khai thi công những hạng mục không vướng giải phóng mặt bằng của công trình Cầu Sách – Bình Tú (tại công văn số 289 ngày 14 tháng 11 năm 2023), Nếu Công ty Cổ phần xây dựng Trọng Trí tiếp tục không triển khai thi công thì BQL Dự án – Đô thị huyện Thăng Bình căn cứ khoản 17.2. của Điều 17. Chấm dứt hợp đồng bởi chủ đầu tư và các điều khoản khác đã ký kết trong hợp đồng thi công xây dựng số 05/2021/HĐ-XL/CauSach, ngày 29/7/2021 giữa Ban quản lý Dự án – Đô thị huyện Thăng Bình và Công ty TNHH XD-TM-DV Trọng Trí (nay là Công ty cổ phần xây dựng Trọng Trí) để xử lý.

**10. Cử tri xã Bình An đề nghị:**

*- Nâng cấp xây dựng tuyến đường từ trường Tiểu học Võ Thị Sáu đi thôn An Thành 3 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và người dân đi lại.*

**\* Trả lời:**

Hiện nay, UBND xã Bình An đang triển khai các thủ tục để tiến hành đầu tư nâng cấp tuyến đường này.

*- Lê đường QL1A đoạn qua xã Bình An rất hẹp, đề nghị huyện kiến nghị mở rộng thêm phần lề đường.*

**\* Trả lời:**

Việc mở rộng tuyến đường Quốc lộ 1A thuộc thẩm quyền của cấp trên, nội dung này đã được UBMTTQVN huyện tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri và đưa vào kiến nghị tỉnh tại Báo cáo số 337/BC-MTTQ-BTT ngày 04 tháng 10 năm 2023.

*- Tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất tại trường THCS Phan Chu Trinh, nhất là công trình đang thi công dang dở.*

**\* Trả lời:**

Đối với công trình Trường THCS Phan Châu Trinh, Ban Quản lý Dự án – Đô thị huyện (Chủ đầu tư) đã tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng và lựa chọn được nhà thầu để tiếp tục thi công các khối lượng công việc còn lại, Ban quản lý Dự án – Đô thị đã ký hợp đồng với đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Đông Phương từ ngày 03/11/2023, thời gian thực hiện hợp đồng 90 ngày.

*- Phân bổ kinh phí để xây dựng nâng cấp Cầu tràn (An Thái) để mùa mưa lụt thuận lợi cho người dân đi lại.*

**\* Trả lời:**

UBND huyện tiếp thu ý kiến của cử tri. Nhưng hiện nay, nguồn ngân sách của huyện rất khó khăn, các nguồn thu phát sinh trên địa bàn huyện ưu tiên tập trung trả nợ đọng xây dựng cơ bản, do vậy không đảm bảo nguồn vốn để đầu tư công trình nêu trên.

**11. Cử tri xã Bình Trung đề nghị:**

*Mùa mưa bão năm 2022, đã làm lở lãp bờ ông Huân ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của Nhân dân (huyện, tỉnh đã kiểm tra) đến nay chưa thấy thi công.*

**\* Trả lời:**

Để khắc phục việc sạt lở tại Bờ bao ông Huân, UBND huyện đã có Tờ trình số 214/TTrUBND ngày 21/6/2022; Tờ trình số 288/TTr-UBND ngày 15/8/2022; Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 13/2/2023 đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam hỗ trợ kinh phí thực hiện.

Hiện nay, UBND tỉnh chưa cấp kinh phí để thực hiện. Để hạn chế việc sạt lở do mùa mưa lũ sắp đến, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Bình Trung vận động nhân dân thực hiện các biện pháp khắc phục tạm thời, đồng thời đảm bảo việc đi lại cũng như sản xuất nông nghiệp của người dân.

**- Cử tri các xã Bình Trung, Bình Phú, Bình Nam có kiến nghị:**

*Đường ĐH 17 (từ xã Bình Tú đi xã Bình Nam) đã có kế hoạch nhưng chưa thi công.*

*Đầu tư 1 km đoạn còn lại của tuyến đường ĐH7 trong năm 2023, vì đoạn còn lại hiện nay cũng xuống cấp và nhỏ hẹp rất khó khăn cho việc lưu thông; 2,5 km đường ĐH 25 khớp nối với đường ĐT 612*

*Theo Nghị quyết 44/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 của HĐND huyện Thăng Bình đã có danh mục đường ĐH17 từ ĐH3 đến giáp Bình Trung nhưng đến nay chưa có chủ trương đầu tư và phân bổ kinh phí để thực hiện, đề nghị UBND huyện quan tâm giải quyết.*

**\* Trả lời:**

Đường ĐH 17 kéo dài từ xã Bình Tú đến Bình Trung, đoạn từ ĐH 3.TB đến Tam Thăng đã được HĐND huyện thống nhất đầu tư tại Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 12/10/2022 (phụ lục 05) và UBND huyện đã giao UBND xã Bình Nam làm chủ đầu tư, đến nay đã thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật và giải ngân khi phí tư vấn thiết kế nhưng không GPMB được nên UBND xã Bình Nam đã trả lại vốn.

Các đoạn còn lại của tuyến đường ĐH17 và ĐH7, UBND huyện đã có Tờ trình số 422/TTr-UBND ngày 02/12/2022 để đề xuất HĐND huyện xem xét, đưa vào Danh mục đầu tư kiên cố hóa đường ĐH năm 2023, ĐH 17 với chiều dài 2,825km, ĐH7 với chiều dài 825m và được HĐND huyện Thông qua tại Nghị quyết 44/NQ-HĐND ngày 15/12/2022. Thực hiện theo Điểm b, Khoản 5, phần II của Quyết định 2826/QĐUBND ngày 15/10/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam, UBND huyện Thăng Bình đã có đề xuất Danh mục công trình Kiên cố hoá đường ĐH và GTNT năm 2023 gửi Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 09/TTr-UBND ngày 11/01/2023.

Tuy nhiên đến nay UBND tỉnh vẫn chưa có văn bản thống nhất danh mục nên chưa thể triển khai thực hiện. Đồng thời, Sở Giao thông Vận tải đã có Công văn số 3084/SGTVT-KCHT ngày 08/9/2023 triển khai Đề án Kiên cố hóa hệ thống đường huyện và giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025, trong đó có nêu, *“Để triển khai chủ trương Nghị quyết 28/NQ-HĐND, phù hợp với khả năng bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh, không để phát sinh nợ đọng; đồng thời để các địa phương chủ động điều chỉnh kế hoạch, lồng ghép các cơ chế, chính sách khác để hoàn chỉnh, phát triển hệ thống đường địa phương, Sở Giao thông vận tải đề nghị UBND các huyện, thị xã dừng thực hiện việc lựa chọn, lập danh mục đề xuất Đợt 3 của Đề án”*.

Ngoài ra, UBMTTQVN huyện cũng đã tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri và đưa vào kiến nghị tỉnh tại Báo cáo số 337/BC-MTTQ-BTT ngày 04 tháng 10 năm 2023. UBND huyện sẽ xem xét đầu tư khi có chủ trương thống nhất hỗ trợ của tỉnh.

- Đường ĐH 13 (Quốc lộ 1A đi Bình Chánh) đã xuống cấp trầm trọng, đề nghị huyện kiểm tra sửa chữa.

**\* Trả lời:**

Hiện nay, Phòng KT-HT huyện đang tiến hành thực hiện việc bảo trì các tuyến đường ĐH trên địa bàn huyện trong đó có đường ĐH13.

Về việc đầu tư nâng cấp toàn bộ tuyến đường ĐH 13 là chưa thể đầu tư được. Vì hiện nay nguồn ngân sách của huyện rất khó khăn, các nguồn thu phát sinh trên địa bàn huyện ưu tiên tập trung trả nợ đọng xây dựng cơ bản.

**12. Cử tri xã Bình Phú đề nghị:**

- UBND huyện chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất và công nghiệp - dịch vụ huyện đẩy nhanh tiến độ thi công giai đoạn 1 dự án KDC phía Đông Chợ Hà Châu, đồng thời triển khai giai đoạn 2 KDC phía Đông chợ Hà Châu

*trong năm 2023, để sớm tổ chức đấu giá tạo nguồn thu, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.*

**\* Trả lời:**

Liên quan dự án KDC khai tác quỹ đất phía Đông Chợ Hà Châu, xã Bình Phú, UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Công nghiệp - Dịch vụ huyện (tại Thông báo nội dung Kết luận cuộc họp số 2990/TB-UBND ngày 27/10/2023), cụ thể: Khẩn trương phối hợp với các ngành liên quan, UBND xã Bình Phú đẩy nhanh tiến độ lập trình phê duyệt phương án bồi thường thiệt hại đối với các hộ còn lại và chủ trì phối hợp với các ngành hoàn chỉnh thủ tục tham mưu UBND huyện, HĐND huyện thống nhất điều chỉnh tổng mức đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

Hiện nay, Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Công nghiệp - Dịch vụ đã phối hợp UBND xã Bình Phú kiểm tra trình đủ điều kiện bồi thường các hộ dân bị ảnh hưởng dự án và lập phê duyệt phương án bồi thường, thiệt hại (sau khi có công văn thống nhất đủ điều kiện bồi thường) và chi trả tiền bồi thường, giao mặt bằng cho đơn vị nhà thầu thi công các hạng mục tiếp theo của dự án.

Về dự án KDC phía Đông chợ Hà Châu giai đoạn 2, hiện nay đã phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, tuy nhiên do tình hình khó khăn về nguồn vốn nên giai đoạn 2 sẽ được triển khai trong năm 2024.

*- Hỗ trợ kinh phí để đầu tư 2,5 km đường giao thông nông thôn, 03 km đường giao thông nội đồng.*

**\* Trả lời:**

Nội dung kiến nghị không rõ ràng. Tuy vậy, do nguồn ngân sách huyện không đảm bảo nên UBND huyện ghi nhận kiến nghị của cử tri và sẽ kiến nghị, chỉ đạo UBND xã Bình Phú lập hồ sơ đề xuất cụ thể khi có nguồn ngân sách.

*- Nâng cấp tuyến kênh mương chính từ đập Phước Hà đến cuối tuyến kênh giáp nhà bà Trương Thị Luyến, tổ 13, thôn Lý Trường để đảm bảo việc tưới cho diện tích sản xuất lúa thôn Lý Trường, vì tuyến kênh này xây dựng đã lâu và hiện nay nhỏ hẹp, xuống cấp.*

**\* Trả lời:**

UBND huyện đã chỉ đạo Chi nhánh Thủy lợi Thăng Bình kiểm tra, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

*Đầu tư kinh phí để xây dựng công trình Di tích lịch sử cấp Tỉnh (Di tích chiến thắng Hà Châu – An Lý).*

**\* Trả lời:**

Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Hà Châu – An Lý (xã Bình Phú, huyện Thăng Bình) được UBND tỉnh công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh tại Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 05/01/2023. Do Di tích này mới được xếp hạng nên không có trong danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 02/7/2020 và các Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung của HĐND huyện.



Giao Phòng VH&TT, Trung tâm VH&TT&TTH huyện phối hợp UBND xã Bình Phú, các ngành có liên quan khảo sát, đề xuất UBND huyện báo cáo trình HĐND huyện xem xét, quyết định danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030. Đồng thời, UBND huyện sẽ đề xuất UBND tỉnh quan tâm đưa vào danh mục đầu tư xây dựng Bia di tích và các hạng mục khác giai đoạn 2024 -2026 để phát huy giá trị của di tích

*Hỗ trợ kinh phí để xây mới nhà văn hóa thôn Đức An và nhà văn hóa thôn Linh Cang vì 02 nhà văn hóa này xây dựng đã lâu, xuống cấp và diện tích không đảm bảo để tổ chức họp dân (diện tích phòng nhỏ).*

**\* Trả lời:**

Việc xây dựng mới 02 nhà văn hóa này để phục vụ sinh hoạt, hội họp của nhân dân và đảm bảo đạt chuẩn là cần thiết.

Đề nghị UBND xã Bình Phú làm việc với các cơ quan chuyên môn của huyện (Phòng NN&PTNT, Phòng VH-TT) để khảo sát, đề nghị bổ sung vào danh mục đầu tư công NTM đối với danh mục thiết chế văn hóa; vì hiện nay ngân sách huyện rất khó khăn, không đảm bảo nguồn để đầu tư xây dựng mới và sửa chữa các nhà văn hóa thôn.

**13. Cử tri xã Bình Quế đề nghị**

*- Huyện chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tuyến đường ĐH 21 đi cầu Mân vì tuyến đường này Nhân dân đi lại nhiều nhưng lâu được triển khai vào mùa mưa Nhân dân đi lại khó khăn.*

**\* Trả lời:**

Hiện tại, do công trình có chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa nên đang thực hiện đánh giá tác động bảo vệ môi trường. Đơn vị Tư vấn đã bảo vệ đánh giá tác động môi trường trước Hội đồng thẩm định của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh. Tuy nhiên, Hội đồng thẩm định yêu cầu bổ sung một số nội dung trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường nên đơn vị Tư vấn đang chỉnh sửa, bổ sung Báo cáo đánh giá để trình lại Hội đồng thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Sau khi phê duyệt đánh giá tác động bảo vệ môi trường, Ban quản lý sẽ trình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình và thực hiện các bước tiếp theo để sớm triển khai thi công công trình.

*- Tăng cường chỉ đạo triển khai thi công công trình Cầu Gò Khang xã Bình Quế để giúp cho Nhân dân đi lại thuận tiện hơn.*

**\* Trả lời:**

Công trình Cầu Gò Khang xã Bình Quế do UBND xã Bình Quế làm chủ đầu tư; thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2022. Tuy nhiên, trong quá trình xã triển khai dự án chưa thực hiện xong công tác GPMB, do vướng đất canh tác của một số hộ dân có đất nông nghiệp. UBND huyện Thăng Bình đã được gia hạn thời gian thực hiện dự án: từ năm 2021-2024 theo Công văn số 2732/UBND-VP ngày 29/8/2023 của UBND huyện Thăng Bình.

Đồng thời, UBND huyện đã đề nghị UBND xã Bình Quế chịu trách nhiệm nhận khuyết điểm trong công tác GPMB đất canh tác của một số hộ dân ảnh

hưởng đến dự án bị chậm trễ, nên quá trình triển khai thực hiện dự án trong năm 2021-2022 chưa thực hiện được.

Đến nay, công tác GPMB đã xong; Chủ đầu tư đang tiến hành điều chỉnh dự toán và thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu. Giao UBND xã Bình Quế trả lời cụ thể cho cử tri được biết.

*- Tập trung giải quyết dứt điểm nút giao thông ĐH4 - ĐH21 tại nhà ông Đỗ Hạt, tổ 5 thôn Bình Quang.*

**\* Trả lời:**

Hiện nay, còn 01 hộ ông Đỗ Hạt, tổ 5 thôn Bình Quang (341 m<sup>2</sup>) vướng thừa kế do hộ dân không phối hợp. Thửa đất hộ ông Đỗ Hạt chưa có bìa đỏ nên phải lập thủ tục công nhận hạn mức đất ở và thực hiện nghĩa vụ tài chính rồi mới tiến hành thu hồi. Nhưng hộ ông chưa phối hợp với xã để thực hiện do đó ko thể thực hiện việc thu hồi đất để bồi thường. UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển QĐ&CN-DV tiếp tục phối hợp với UBND xã Bình Quế giải quyết dứt điểm tại Thông báo số 3025/TB-UBND ngày 10/11/2023.

*- Khu dân cư tổ 7, thôn Bình Quang vẫn còn vướng các hộ dân chưa đền bù, chưa giải phóng mặt bằng, đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn cần có giải pháp xử lý trong thời gian tới.*

**\* Trả lời:**

Đến nay, dự án Khu dân cư tổ 7, thôn Bình Quang còn vướng 01 hộ ông Phạm Văn Nhuận chưa thực hiện công tác bồi thường với lý do vướng hồ sơ thừa kế, anh em trong nhà chưa thống nhất việc thừa kế. UBND xã Bình Quế đã nhiều lần làm việc nhưng đến nay các thành viên trong gia đình vẫn chưa thống nhất. UBND huyện đề nghị UBND xã Bình Quế tiếp tục vận động, tuyên truyền, hướng dẫn hộ ông Phạm Văn Nhuận sớm hoàn tất hồ sơ thừa kế.

**14. Cử tri xã Bình Chánh đề nghị:**

*- UBND huyện chỉ đạo cho ngành chức năng cấm biển trọng tải tại cầu Bình Chánh đường ĐH10 vì hiện nay xe quá tải chạy qua ảnh hưởng đến cầu và có nguy cơ sụp cầu.*

**\* Trả lời:**

UBND huyện tiếp thu, giao Phòng Kinh tế & Hạ tầng phối hợp UBND xã Bình Chánh kiểm tra, tham mưu UBND huyện xem xét, giải quyết theo quy định. Thời gian hoàn thành trong tháng 01/2024.

*- Có kế hoạch đầu tư nâng cấp, sửa chữa tuyến đường ĐH6 và ĐH13 (đoạn từ đường sắt đến thôn Long Hội) vì hiện nay đã quá xuống cấp gây ảnh hưởng đến người dân khi tham gia giao thông; quan tâm đầu tư triển khai thực hiện tuyến đường ĐH25.*

**\* Trả lời:**

Đường ĐH6 và ĐH13 đã được UBND huyện dự kiến đưa vào kế hoạch đầu tư trong năm 2023 từ nguồn vốn Đề án Kiên cố hoá đường ĐH và GTNT theo Nghị quyết 28/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Tuy nhiên, UBND xã Bình Chánh chưa cân đối được nguồn vốn đối ứng nên tạm thời chưa đầu tư trong

năm nay. UBND huyện sẽ xem xét, đầu tư nâng cấp vào các năm tiếp theo khi xuất hiện nguồn vốn.

Riêng đường ĐH25 do tổng mức đầu tư lớn nên trong giai đoạn này chưa đủ nguồn lực để đầu tư.

*- Đầu tư xây dựng Cầu từ đường ĐH29 qua suối tại cầu Máng kênh chính Phú Ninh đi xã Bình Quý.*

**\* Trả lời:**

UBND huyện tiếp thu ý kiến của cử tri. Nhưng hiện nay, nguồn ngân sách của huyện rất khó khăn, các nguồn thu phát sinh trên địa bàn huyện ưu tiên tập trung trả nợ đọng xây dựng cơ bản, do vậy không đảm bảo nguồn vốn để đầu tư công trình nêu trên.

**15. Cử tri xã Bình Quý đề nghị:**

*- Xã Bình Quý đã về đích trong xây dựng NTM từ năm 2015 nhưng tại tổ 12, thôn Quý Thạnh còn 90m đến nay vẫn chưa được đầu tư, đường đi lại vào mùa mưa khó khăn, đề nghị huyện quan tâm đầu tư;*

**\* Trả lời:**

UBND huyện tiếp thu ý kiến của cử tri, đề nghị UBND xã Bình Quý kiểm tra, có báo cáo bằng văn bản báo cáo UBND huyện, giao cơ quan chuyên môn kiểm tra, tham mưu.

*- Tại các tuyến đường cao tốc vẫn chưa xây dựng đường gom để phục vụ người dân đi lại, đề nghị huyện quan tâm, giải quyết.*

**\* Trả lời:**

Hiện nay, HĐND tỉnh đã có Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 đầu tư tuyến đường gom phía Tây Cao tốc. Tuy vậy, do nguồn ngân sách tỉnh không đảm bảo nên chưa triển khai đầu tư. UBND huyện sẽ tiếp tục kiến nghị tỉnh hỗ trợ đầu tư trong thời gian tới.

*- Tuyến đường Tư thiết - Bình Quý đã triển khai nhiều lần nhưng vẫn chưa làm được do sự tuyên truyền cuộc vận động các ban ngành, đoàn thể chưa mạnh, đề nghị huyện chỉ đạo các ngành cần vào cuộc mạnh mẽ để tuyến đường này sớm được thi công.*

*- Đoạn đường từ cầu Tư Thiết Bình Quý đến Hà Lam người dân làm nhà làm hẹp lòng mương dẫn đến tình trạng vào mùa mưa không thoát nước hết được, đề nghị huyện chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra.*

**\* Trả lời:**

Dự án đường Tiểu La (Tư Thiết - Bình Quý) nằm trên địa bàn 02 xã Bình Quý và thị trấn Hà Lam có chiều dài tuyến 839,25m, với diện tích ảnh hưởng là 1,44ha, số thửa đất bị ảnh hưởng là 158 thửa (xã Bình Quý: 81 thửa; thị trấn Hà Lam: 77 thửa). Đây là một trong những dự án trọng điểm của huyện, được Huyện ủy, UBND huyện đưa vào diện dự án trọng điểm để lãnh đạo, chỉ đạo. Tuy nhiên trong công tác bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng còn nhiều

khó khăn, nhất là công tác quản lý, sử dụng đất của người dân có nhiều biến động giữa hiện trạng sử dụng đất và hồ sơ pháp lý, một số hộ ở nơi khác đến nhận chuyển nhượng đất nhưng không có mặt tại địa phương, tuyến đường hình thành và quản lý qua nhiều thời kỳ, nhiều đơn vị quản lý (như: Sở Giao thông, UBND huyện) nên việc lưu trữ, cung cấp hồ sơ để phục vụ xác định hành lang giao thông qua các thời kỳ gặp nhiều khó khăn,... Bên cạnh đó dự án ảnh hưởng phải di dời hệ thống nước sạch của Công ty cấp nước Quảng Nam (đường ống cấp nước chính), nên việc xác lập hồ sơ, cũng như tổ chức di dời phải đảm bảo mặt bằng mới di dời được. Do đó, mặc dù đã được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Huyện ủy, UBND huyện, sự phối hợp các ngành ở huyện, UBND xã Bình Quý, UBND thị trấn Hà Lam và các hộ dân bị ảnh hưởng, tuy nhiên đến nay vẫn chưa triển khai thi công dự án. UBND huyện đang chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục hoàn chỉnh phương án GPMB để triển khai dự án. Rất mong sự thông cảm, chia sẻ của bà con cử tri và Nhân dân, nhất là các hộ gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp tới dự án.

#### **16. Cử tri xã Bình Định Bắc đề nghị:**

*- Hỗ trợ kinh phí đầu tư tuyến giao thông dọc kênh chính đông Hồ Đông Tiển để Nhân dân đi lại được thuận lợi.*

##### **\* Trả lời:**

UBND huyện tiếp thu ý kiến của cử tri. Nhưng hiện nay, nguồn ngân sách của huyện rất khó khăn, các nguồn thu phát sinh trên địa bàn huyện ưu tiên tập trung trả nợ đọng xây dựng cơ bản, do vậy không đảm bảo nguồn vốn để đầu tư công trình nêu trên.

*- Chỉ đạo đơn đốc nhà đầu tư sớm thi công dự án khu lưu trú trải nghiệm Đồng Dương.*

##### **\* Trả lời:**

Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng Dự án khu lưu trú trải nghiệm Đồng Dương còn vướng 04 hộ dân gồm hộ dân Nguyễn Văn Hiến, Trà Tấn Bửu, Trà Tấn Phòng và Trịnh Nhiên chưa được cấp giấy chứng nhận sử dụng đất. Vì vậy UBND huyện chưa thể trình UBND tỉnh thu hồi đất và giao đất cho công ty triển khai thực hiện dự án được. Bên cạnh đó, về cơ chế đầu tư vẫn còn vướng đang chờ chủ trương của UBND tỉnh. UBND tiếp thu ý kiến của cử tri và tiếp tục đề nghị Công ty hoàn thành các thủ tục liên quan để triển khai thi công dự án.

#### **17. Cử tri xã Bình Định Nam đề nghị:**

*- Một số tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Bình Định Nam Nhân dân đã đăng ký làm giao thông theo cơ chế 30% đã lâu nhưng huyện chưa hỗ trợ. Đề nghị huyện trả lời có được hỗ trợ không để Nhân dân được biết.*

##### **\* Trả lời:**

Hội đồng nhân huyện đã có Thông báo số 28/TB-HĐND ngày 21/8/2023 về Kết luận phiên họp Thường trực HĐND huyện tháng 8 năm 2023 “tiếp tục triển khai thực hiện nội dung hỗ trợ kinh phí theo giá trị dự toán xi măng trong kế hoạch năm 2022, 2023”. Tuy nhiên do cơ chế hỗ trợ xi măng không có trong

quy định của Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019, dẫn đến vướng mắc trong quá trình thanh quyết toán, hiện nay UBND huyện đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu tham mưu xin ý kiến cấp thẩm quyền để có cơ sở thực hiện

*- Tuyến kênh N2, N5 Cơ Bình đã xây dựng năm 2016 bằng kênh xây gạch đến nay đã xuống cấp hư hỏng Nhân dân lấy nước sản xuất rất khó khăn, không đảm bảo cho sản xuất. Đề nghị UBND huyện hỗ trợ kinh phí để làm lại các tuyến kênh trên.*

**\* Trả lời:**

Đối với tuyến N2, Cơ Bình: UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã sử dụng từ nguồn khai thác quỹ đất của địa phương để đầu tư tuyến kênh N2 Cơ Bình tưới cho tổ 5 và tổ 6 thôn Châu Xuân. Nhưng hiện nay, địa phương chưa đảm bảo nguồn nên tuyến N2, Cơ Bình chưa được đầu tư.

Đối với tuyến N5, Cơ Bình, hiện nay đã được UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 02/11/2023 và đã giao Ban quản lý dự án – Đô thị huyện đang triển khai thực hiện.

*- Quan tâm kéo dài đường ĐH 18 từ Chùa Đông Châu đi Bình Phú giáp với đường ĐT 2.*

**\* Trả lời:**

UBND huyện tiếp thu ý kiến của cử tri. Nhưng hiện nay, nguồn ngân sách của huyện rất khó khăn, các nguồn thu phát sinh trên địa bàn huyện ưu tiên tập trung trả nợ đọng xây dựng cơ bản, do vậy không đảm bảo nguồn vốn để đầu tư công trình nêu trên.

*- Trên địa bàn xã Bình Định Nam 2 thôn đã về đích nông thôn mới kiểu mẫu nhưng nguồn kinh phí để duy trì chưa được hỗ trợ. Đề nghị huyện quan tâm hỗ trợ nguồn kinh phí cho các thôn để duy trì hằng năm.*

**\* Trả lời:**

Tại mục 10, phụ lục, Nghị quyết 28/NQ-HĐND ngày 12/10/2022 của HĐND huyện quy định mức hỗ trợ xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu “mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh tối đa 500 triệu đồng/thôn đối với thôn xây dựng mới; ngân sách huyện đối ứng ít nhất 100 triệu đồng/thôn, trong giai đoạn 2021-2025 hỗ trợ ít nhất 26 thôn; ngân sách xã đối ứng ít nhất 100 triệu đồng/thôn; Đối với thôn đã đạt chuẩn trong giai đoạn 2016-2020 và các thôn giai đoạn 2016-2020 đã được hỗ trợ ngân sách tỉnh nhưng chưa đạt chuẩn, đề nghị cân đối ngân sách địa phương và lồng ghép từ các nguồn để thực hiện duy trì, đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu”. Vì vậy đối với 02 thôn đã đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu, UBND huyện đề nghị UBND xã Bình Định Nam cân đối ngân sách địa phương thực hiện duy trì từ nguồn ngân sách địa phương và nguồn duy trì nâng chuẩn NTM hằng năm đã bố trí.

**18. Cử tri xã Bình Lãnh đề nghị:**

*- Đoạn đường từ Cầu số 05 đi tổ 11 thôn Sơn Cẩm Nga xuống cấp trầm trọng gây mất an toàn khi tham gia giao thông, đề nghị huyện kiểm tra giải quyết.*

**\* Trả lời:**

Hiện nay, UBND xã Bình Lãnh đang triển khai thi công nâng cấp tuyến đường này với chiều dài 750m. UBND xã Bình Lãnh đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công và sẽ triển khai thực hiện trong thời gian tới. Giao UBND xã Bình Lãnh trả lời cụ thể cho cử tri được biết.

*- Mố cầu Đập Bà Đôi tổ 14 thôn Nam Bình Sơn bị sụt lún gây mất an toàn, đề nghị kiểm tra khắc phục.*

**\* Trả lời:**

UBND huyện tiếp thu ý kiến của cử tri, giao Phòng Kinh tế & Hạ tầng phối hợp UBND xã Bình Lãnh kiểm tra, tham mưu chậm nhất có báo cáo trong tháng 12/2023.

**II. Nông nghiệp, nông thôn, thủy lợi**

**19. Cử tri xã Bình Nguyên đề nghị:**

*Nạo vét mương tiêu khu vực giáp ranh giữa mương tiêu Bàu Xuy xã Bình Nguyên và mương tiêu xã Bình Phục để hạn chế việc ngập úng khi mưa lũ.*

**\* Trả lời:**

UBND huyện đã giao nhiệm vụ cho UBND xã Bình Phục triển khai nạo vét đoạn cuối mương Bàu Xuy để đảm bảo thoát nước trong mùa mưa tại Thông báo số 2976/TB-UBND ngày 13/10/2023. Tuy nhiên đến nay UBND xã Bình Phục vẫn chưa thực hiện. Yêu cầu UBND xã Bình Phục tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về UBND huyện trong tháng 12/2023.

**20. Cử tri xã Bình Phục đề nghị:**

*- Ban quản lý cụm công nghiệp Hà Lam - Chợ Được sớm có giải pháp xử lý nước mặt tại cụm công nghiệp Hà Lam - Chợ Được để tránh gây ngập úng hư hại hoa màu và khu dân cư tổ 1B, tổ 2 thôn Tất Viên vào mùa mưa.*

**\* Trả lời:**

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài chính – kế hoạch, Phòng Tài nguyên – Môi trường và Trung tâm Phát triển quỹ đất và CN-DV huyện cùng với UBND xã Bình Phục và Ban cán sự thôn Tất Viên đã kiểm tra hiện trạng ngày 04/10/2023 để tháo gỡ vướng mắc khó khăn về việc giải quyết nước mặt tại cụm Công nghiệp Hà Lam- Chợ Được.

Giải pháp lâu dài để giải quyết việc giải thủy tạm thời nước mặt cụm Công nghiệp Hà Lam – Chợ Được thì cần phải xây dựng tuyến kênh bê tông từ Cụm công nghiệp Hà Lam – Chợ Được đi đến mương Bàu Bàng. Tuyến kênh này qua khảo sát các ngành đánh giá nguồn kinh phí đầu tư từ 05 đến 07 tỷ đồng. Nhưng hiện nay, nguồn ngân sách của huyện rất khó khăn, các nguồn thu phát sinh trên địa bàn huyện ưu tiên tập trung trả nợ đọng xây dựng cơ bản, do vậy không đảm bảo nguồn vốn để đầu tư công trình nêu trên.

Giải pháp tạm thời xử lý nước mặt tại cụm công nghiệp Hà Lam - Chợ Được để tránh gây ngập úng hư hại hoa màu và khu dân cư tổ 1B, tổ 2 thôn Tất Viên vào mùa mưa, UBND huyện đề nghị UBND xã Bình Phục khảo sát cụ thể dự toán kinh phí tổ chức nạo vét các tuyến mương từ Cụm công nghiệp Hà Lam – Chợ Được

trước mùa mưa bão nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng ngập úng gây hư hại hoa màu của nhân dân trình UBND huyện xem xét hỗ trợ để thực hiện.

*- Kênh tiêu N22/5 hiện nay bèo và lùn lút đã phủ kín lòng kênh. Đề nghị huyện hỗ trợ kinh phí nạo vét khơi thông dòng chảy tránh trường hợp gây ngập úng vào mùa mưa.*

**\* Trả lời:**

Kênh tiêu N22/5 đoạn Chi nhánh Thủy lợi Thăng Bình quản lý đã được Chi nhánh thường xuyên tổ chức vớt bèo ở các vị trí xung yếu đảm bảo thông thoáng, tiêu thoát nước. Vào mỗi mùa mưa Chi nhánh phân công cán bộ trực vớt bèo thường xuyên tại các điểm đập Bình Khương, điều tiết Bàu Bàng, đến thời điểm hiện tại qua các đợt mưa lớn (đợt mưa lớn từ ngày 24-25/9/2023 và đợt mưa từ ngày 12-17/10/2023) vẫn chưa có hiện tượng ngập úng do bèo ứ đọng trên các công trình thủy lợi do Chi nhánh quản lý. Tuy nhiên, khi có mưa lớn lượng bèo, rác trên các hệ thống mương tiêu con tập trung chảy về kênh -5 rất nhiều, đề nghị địa phương thường xuyên tổ chức nạo vét, vớt bèo, rác...tại các mương tiêu con và các đoạn kênh do địa phương quản lý.

Đề nghị UBND xã Bình Phục quan tâm, phối hợp cùng Chi nhánh vớt bèo rác và điều tiết Bàu Bàng khi có lượng bèo, rác đột xuất tập trung lượng lớn chảy về để hệ thống công trình được đảm bảo thông thoáng tiêu thoát lũ kịp thời.

*- Kênh N18/9 quá hẹp Nhân dân không lấy nước để sản xuất được, không đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất, đồng thời Nhân dân các xã đầu kênh thả xác súc vật chết gây ô nhiễm môi trường thôn Bình Hiệp. Đề nghị Chi nhánh Thủy lợi huyện Thăng Bình có biện pháp xử lý.*

**\* Trả lời:**

Kênh N18-9 đã được đầu tư nâng cấp từ năm 2012 (dự án WB3), đến nay kênh vẫn hoạt động tốt, đảm bảo phục vụ sản xuất. Về vấn đề ô nhiễm môi trường do nguyên nhân là một số hộ dân vứt rác, xác súc vật xuống kênh, tuy vậy hằng ngày vẫn có công nhân thủy lợi thường xuyên vớt rác, xác súc vật để đảm bảo nước phục vụ sản xuất cho nhân dân.

Đề nghị UBND xã Bình Phục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không được vứt rác, xác súc vật xuống kênh gây ô nhiễm môi trường và cản trở dòng chảy.

**21. Cử tri xã Bình Dương đề nghị:**

*Huyện hỗ trợ kinh phí để khai thông các mương thoát úng tại thôn Bàu Bính ra đến khu vực cửa khe thôn Duy Hà.*

**\*Trả lời:**

UBND huyện đã thông nhất chủ trương và giao UBND xã Bình Dương triển khai thực hiện nạo vét mương thoát nước trên địa bàn thôn Bàu Bính, xã Bình Dương: Thời gian thực hiện và hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2023 tại Công văn số 2556/UBND-VP ngày 07/8/2023.

Cụ thể

- Tuyến mương số 01 có chiều dài khoảng 2.300m, rộng khoảng 4m (từ Đường Võ Chí Công qua địa bàn tổ 5, thôn Bàu Bính đến Cửa Khe, thôn Duy Hà);

- Tuyến mương số 02 có chiều dài khoảng 2.400m, rộng khoảng 3m (từ Khu dân cư trung tâm xã Bình Dương Giai đoạn 2, dọc theo đường trục chính, qua Bàu Đung, thôn Bàu Bính đến Cầu Khe Thủy)

Đến nay UBND xã Bình Dương đã triển khai thực hiện đã xong. Cơ bản thoát nước được qua các đợt mưa lớn vừa qua

## **22. Cử tri xã Bình Minh và cử tri xã Bình Hải đề nghị:**

- Hiện nay việc quy định về khai thác hải sản gần bờ thì các ghe nhỏ của Nhân dân mà các chủ là người già tuổi 55, 60 đang khai thác ruốc, nghêu và lưới các loại là chủ yếu sẽ không được phép khai thác. Tuy nhiên, những ngư dân trên sức lao động yếu nên không thể tham gia các tàu, ghe có công suất lớn. Do vậy nên mới đầu tư để làm ghe nhỏ gần bờ, chủ yếu đánh lưới ruốc, ghe và ngêu chứ không phải khai thác như các ghe, tàu giả cào gần bờ đã bị các ngành chức năng nhắc nhở, xử phạt. Đề nghị các cấp quan tâm tạo điều kiện để ngư dân được làm ăn kinh tế trang trải cuộc sống mưu sinh hàng ngày.

- Trên địa bàn xã Bình Hải ngư dân chủ yếu sinh sống bằng các nghề thủ công, đánh bắt nhỏ lẻ ven bờ, trong đó có các nghề cào ốc hút, cào ngao (cào nhuyễn thể) bị pháp luật cấm, đời sống của các hộ ngư dân gặp khó khăn. Để tạo điều kiện cho ngư dân chuyển đổi nghề. Đề nghị huyện kiến nghị cấp trên có cơ chế hỗ trợ chuyển đổi nghề cho ngư dân để có đời sống ổn định.

### **\* Trả lời:**

Hiện nay, Theo thông tư 01/2022/ BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định không hoạt động khai thác các nghề cấm theo quy định tại Phụ lục II gồm:

- Các nghề: Nghề lưới kéo (trừ lưới kéo moi/ruốc); nghề lồng xếp (lò dây, bát quai, lừ, dớn...); nghề, ngư cụ kết hợp ánh sáng (trừ nghề câu tay mực); nghề đáy, xăm, chấn, xiệp, xích, te, xẻo kết hợp với tàu có gắn động cơ; nghề cào đáy bằng khung sắt có kết hợp với tàu, máy kéo, bơm thổi (cào lươn, cào nhuyễn thể, banh lông).

- Các tàu đang hoạt động nghề, ngư cụ khai thác không đúng quy định, phải chuyển đổi nghề phù hợp theo quy định, trước khi đăng ký tàu cá tạm thời.

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có Công văn số 2971/SNN&PTNT-CCTS ngày 06/11/2023 về việc góp ý hướng dẫn đăng ký tạm thời, cấp phép khai thác thủy sản tạm thời tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06m đến dưới 12m phát sinh mới tại địa phương. Trong thời gian đến sẽ bàn hành cụ thể hướng dẫn đăng ký tạm thời, cấp phép khai thác thủy sản tạm thời tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06m đến dưới 12m phát sinh mới tại địa phương.

Phòng Nông nghiệp và PTNT đã có Công văn số 160/NN&PTNT ngày 23/10/2023 đề nghị 4 xã ven biển tổ chức khảo sát, lấy ý kiến các hộ dân có liên quan về nhu cầu hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề. Trên cơ sở báo cáo của các địa phương, UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp&PTNT huyện xây dựng kế



hoạch tham mưu UBND huyện Kế hoạch chuyển đổi ngành nghề phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của ngư dân.

**23. Cử tri xã Bình An đề nghị:**

*Hỗ trợ thiên tai vụ Hè Thu năm 2021-2022, Nhân dân đã ý kiến nhiều lần, nhưng chưa được hỗ trợ theo quy định.*

**\* Trả lời:**

Các đợt thiên tai năm 2021, gây thiệt hại nặng đối với sản xuất nông nghiệp tại địa phương, UBND tỉnh đã có Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung kinh phí cho các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của các đợt thiên tai năm 2021; UBND huyện Thăng Bình có công văn 162/UBND-NN&PTNT ngày 10/02/2022 Về việc khẩn trương lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ thiệt hại do các đợt thiên tai năm 2021. Thời gian nộp hồ sơ ngày 28/02/2022, tuy nhiên UBND xã Bình An không có hồ sơ đề nghị hỗ trợ thiệt hại theo quy định, nên UBND huyện không có cơ sở thẩm định, hỗ trợ cho người dân.

**24. Cử tri xã Bình Trung đề nghị:**

*UBND huyện chỉ đạo kiểm tra, khắc phục tuyến kênh N14 bị hư hỏng 2 bên bờ kênh (đoạn điều tiết 2A nước chảy vào thôn Vinh Phú)*

**\* Trả lời:**

UBND huyện đã chỉ đạo Chi nhánh Thủy lợi Thăng Bình kiểm tra, có biện pháp khắc phục các hư hỏng hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết (nếu cần thiết).

**25. Cử tri xã Bình Phú đề nghị:**

*- Cử tri Bình Sa đề nghị huyện tiếp tục quan tâm đầu tư để Bình Sa xây dựng các tuyến kênh bê tông nội đồng, phục vụ tưới, tiêu tại thôn Châu Khê và Tiên Đỏa.*

**\* Trả lời:**

Đến nay, UBND huyện chưa nhận được đề xuất của UBND xã Bình Sa. Đề nghị các địa phương tổ chức kiểm tra, khảo sát và đề xuất tuyến kênh với quy mô và diện tích tưới đúng quy định, báo cáo UBND huyện qua Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện để tổng hợp tham mưu UBND huyện trình Sở NN&PTNT, UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí triển khai thực hiện theo Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam về quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiến tiến, tiết kiệm nước trên đại bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025.

*- Giữ nguyên cơ chế hỗ trợ giai đoạn 2021 – 2023 theo Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 15/12/2021 của HĐND huyện Thăng Bình về phát triển kinh tế vùng Tây huyện Thăng Bình giai đoạn 2020-2025 đến năm 2030.*

**\* Trả lời:**

UBND huyện ghi nhận ý kiến của cử tri. UBND huyện đã giao Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phối hợp với các ngành, địa phương liên quan

tham mưu UBND huyện trình HĐND huyện xem xét, quyết định tại kỳ họp cuối năm 2023.

## **26. Cử tri xã Bình Định Nam đề nghị:**

*- Nhân dân xã Bình Định Nam thực hiện theo Nghị quyết 53 của HĐND huyện đã phát triển kinh tế vườn chuyển mục đích đất 1 vụ lúa không hiệu quả sang cây trồng khác. Đến nay một số hộ đã sản xuất trồng cây theo Nghị quyết 53 của HĐND huyện nhưng không được hỗ trợ. Đề nghị UBND huyện quan tâm xem xét giải quyết và được hưởng ưu đãi.*

### **\* Trả lời:**

Căn cứ Nghị quyết 53/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2021 quy định tại mục 1.1 điểm 1 khoản 1 Điều 5 về kế hoạch thực hiện năm 2022, 2023 đối với trồng trọt về “Vận động nhân dân chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang cây dược liệu, cây ăn quả, cây hoa, cây cảnh (20ha)” và mục 1.1 điểm 1 khoản 2 Điều 5 kế hoạch thực hiện năm 2024, 2025 đối với trồng trọt “Về vận động nhân dân chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang cây dược liệu, cây ăn quả, cây hoa, cây cảnh (30ha)” nhưng phải đảm bảo theo quy định tại điểm 1 khoản 1 Điều 3 về điều kiện hỗ trợ lĩnh vực nông nghiệp tại Nghị quyết này quy định: Diện tích thực hiện việc chuyển đổi sản xuất cây trồng theo kế hoạch của UBND cấp xã được UBND huyện phê duyệt.

Như vậy, các hộ đã thực hiện trồng cây lâu năm trên đất 1 màu, 1 lúa không đủ điều kiện hỗ trợ theo Nghị quyết 53/NQ-HĐND huyện ngày 15/12/2021.

*- Tuyến kênh N1 Phước Hà hiện nay xuống cấp Nhân dân lấy nước sản xuất gặp rất nhiều khó khăn, Nhân dân nhiều lần có ý kiến nhưng không được giải quyết. Đề nghị huyện quan tâm giải quyết cho Nhân dân được lấy nước cho thuận tiện.*

### **\* Trả lời:**

Hiện nay, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Quảng Nam đã tổ chức thi công xong đoạn cuối kênh N1 Phước Hà dài 352 mét, đây là đoạn kênh xung yếu, cần thiết. Hiện nay kênh N1 Phước Hà đảm bảo tải nước phục vụ sản xuất.

## **27. Cử tri xã Bình Trị đề nghị:**

*Chi nhánh Thủy lợi huyện nạo vét các tuyến kênh do Chi nhánh thủy lợi quản lý (hiện nay các tuyến kênh Hồ Đông Tiến bị đất lấp ngăn cản dòng chảy).*

### **\* Trả lời:**

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam đã đầu tư nâng cấp, sửa chữa nhiều tuyến kênh mương và các hạng mục công trình thủy lợi khác cần thiết để phục vụ tốt cho công tác điều tiết nước tưới. Đồng thời, trước mỗi vụ sản xuất Chi nhánh Thủy lợi đã tiến hành duy tu sửa chữa, nạo vét những vị trí kênh có bị bồi lấp để các tuyến kênh được thông thoáng đảm bảo tải nước phục vụ sản xuất. Đề nghị địa phương tăng cường củng cố đội thủy nông cơ sở, thực hiện tốt công tác duy tu, sửa chữa kênh mương nội đồng do địa phương quản lý và phối

hợp tốt với Chi nhánh Thủy lợi để việc điều tiết nước phục vụ sản xuất ngày càng tốt hơn.

### **28. Cử tri xã Bình Lãnh đề nghị:**

Nhân dân tổ 11, 12 thôn Sơn Cẩm Nga năm nào vào mùa hạn cũng thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng, đề nghị huyện chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, có giải pháp xử lý.

#### **\* Trả lời:**

*- Đối với nội dung: thiếu nước sản xuất*

Thực hiện Thông báo kết luận số 142-TB/HU ngày 21/9/2021 của Thường trực huyện ủy tại buổi làm việc với UBND xã Bình Lãnh, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức làm việc với UBND xã Bình Lãnh, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam, Chi nhánh Thủy lợi Thăng Bình về giải pháp cấp nước cho cánh đồng tổ 12 thôn Sơn Cẩm Nga; theo đề xuất của UBND xã Bình Lãnh xây dựng trạm bơm bờ đập phụ Hồ Cao Ngạn, tuy nhiên qua đánh giá nguồn nước không đảm bảo để tưới cho diện tích 220ha/vụ; nên việc tiếp tục tưới thêm diện tích 40 ha tại tổ 12 thôn Sơn Cẩm Nga là không khả thi. (Phòng Nông nghiệp và PTNT đã có báo cáo số 39/BC-NN&PTNT ngày 28/4/2022 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri).

Để thực hiện sản xuất phù hợp với điều kiện thiếu nước, khô hạn, đề nghị UBND xã Bình Lãnh vận động nhân dân thực hiện kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp để khai thác có hiệu quả tài nguyên đất; đồng thời động viên nhân dân có đủ diện tích vườn đủ điều kiện thì đăng ký phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại theo Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND và Nghị quyết số 53/NQ-HĐND.

*- Đối với nội dung: thiếu nước sinh hoạt:*

Trước đây huyện đã đầu tư công trình nước sạch tại xã Bình Lãnh, đã cung cấp nước sạch cho các hộ dân tại tổ 11,12 và 20 thôn Sơn Cẩm Nga xã Bình Lãnh. Tuy nhiên, hiện nay công trình nước sạch này đã bị hư hỏng không cung cấp nước phục vụ sinh hoạt cho nhân dân khu vực này.

Trước tình trạng này, UBND huyện đã hỗ trợ kinh phí với số tiền 103.000.000 đồng để khoan 03 giếng chống hạn và cấp nước sinh hoạt cho người dân tổ 12.

Hiện nay trên địa bàn thôn Sơn Cẩm Nga còn một số khu vực chưa có nước để phục vụ nhân dân trong mùa nắng nóng. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện kiểm tra và tham mưu văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp & PTNT và Chi cục Thủy lợi hỗ trợ kinh phí để tiếp tục đóng giếng tại các khu vực còn lại để phục vụ nước sinh hoạt cho nhân dân trong mùa nắng.

### **III. Đất đai, tài nguyên, môi trường:**

#### **29. Cử tri xã Bình Giang đề nghị:**

*- Hiện nay Công ty kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam đã khai thác hàng chục ha đất cát trắng nhưng không hoàn thổ, đề nghị các cấp có thẩm quyền có*

*giải pháp chỉ đạo hoàn thổ đúng Cos theo phương án đã được phê duyệt, nhằm đảm bảo mạch nước ngầm cho Nhân dân sản xuất trong mùa khô.*

**\*Trả lời:**

Qua kiểm tra thực địa, Công ty cổ phần Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam đã hoàn thổ, cải tạo, phục hồi môi trường tại các khu vực đã khai thác khoáng sản tại xã Bình Giang và xã Bình Phục; đang tiến hành hoạt động khai thác tại khu vực 10ha thuộc xã Bình Giang.

Qua làm việc, UBND huyện đã đề nghị Công ty cổ phần Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam khẩn trương lập hồ sơ trình Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xác nhận hoàn thành cải tạo, phục hồi các khu vực đã khai thác để bàn giao đất cho địa phương đưa vào sử dụng trước 30/12/2023.

Công ty cổ phần Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam cam kết hoàn thành việc đóng cửa mỏ các khu vực đã hoàn thành việc cải tạo, phục hồi môi trường để bàn giao đất cho các địa phương sử dụng trong năm 2023.

*- Nhiều hộ dân trên địa bàn xã Bình Giang đã thực hiện hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo dự án hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai từ năm 2018 đến nay, các hồ sơ này đã được xác lập từ xã đề nghị các cơ quan chức năng xét duyệt và đã ban hành thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính nhưng vẫn chưa được cấp giấy. Đề nghị huyện quan tâm sớm giải quyết để thuận tiện trong việc sử dụng và giao dịch.*

**\*Trả lời:**

Đối với các trường hợp đã được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thăng Bình chuyên trả hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận QSD đất (tại Công văn số 489/CV-CNVPĐK ngày 28/8/2023) là do nội dung xác nhận nguồn gốc sử dụng thửa đất của UBND xã Bình Giang không xác định thửa đất đề nghị cấp giấy chứng nhận QSD đất theo hồ sơ địa chính là loại đất gì, do ai quản lý để làm cơ sở xác định có hành vi lấn, chiếm đất do Nhà nước quản lý hoặc tự ý chuyển mục đích không được cơ quan có thẩm quyền cho phép hay không. Qua đó, việc xác định thông tin nghĩa vụ tài chính của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thăng Bình và Chi cục Thuế huyện Thăng Bình tính thu tiền sử dụng đất 50% đối với đất ở tại nông thôn đối với các trường hợp này là chưa đầy đủ cơ sở pháp lý, chưa phù hợp theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Hiện nay, UBND huyện đã ban hành Công văn số 2842/UBND-TNMT ngày 14/9/2023 giao UBND xã Bình Giang tập trung rà soát hết tất cả các trường hợp hồ sơ đã trình ký từ trước đến nay (*tính từ thời điểm dừng giải quyết hồ sơ CSDL quản lý đất đai*), phân loại hồ sơ giải quyết đúng với quy định và hồ sơ không đúng quy định, báo cáo về Phòng Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp tham mưu UBND huyện chỉ đạo. Đồng thời, tuyên truyền, giải thích cho các hộ dân chưa được cấp giấy chứng nhận QSD đất về quy định pháp luật hiện hành để tránh trường hợp khiếu nại, khiếu kiện xảy ra.

UBND huyện Thăng Bình tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc UBND xã Bình Giang tại Thông báo số 2987/TB-UBND ngày 26/10/2023. Đề nghị UBND xã Bình Giang khẩn trương thực hiện theo chỉ đạo của UBND huyện.

Đối với những trường hợp còn lại nếu đủ điều kiện, đúng theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành sẽ được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo đúng quy định.

### **30. Cử tri xã Bình Phục đề nghị:**

UBND huyện chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc xây dựng trái phép của nhà hàng Hoàng Đạt theo báo cáo trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 12.

#### **\*Trả lời:**

Sau kỳ họp thứ 15, HĐND huyện khóa XII, UBND huyện Thăng Bình đã tổ chức làm việc với các ngành và UBND xã Bình Triều để giải quyết vụ việc xây dựng nhà lấn chiếm hành lang đường Quốc lộ 14E của ông Hoàng Văn Đạt.

Đến nay, ông Hoàng Văn Đạt đã thực hiện việc tháo dỡ một phần vi phạm lấn chiếm đất hành lang đường Quốc lộ 14 E. UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Bình Triều tiếp tục làm việc với ông Hoàng Văn Đạt để xử lý dứt điểm; đồng thời báo cáo kết quả về UBND huyện trước ngày 30/11/2023.

### **31. Cử tri xã Bình Dương đề nghị:**

*- Đất trước năm 1980 của một số cá nhân đã làm được giấy chứng nhận QSDĐ và được cấp hết đất ở bằng cách kiện ra toà, còn đa số người dân không kiện ra toà thì không làm được. Đề nghị huyện xem xét giải quyết.*

**\*Trả lời:** Hiện nay, việc xác định lại diện tích đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành trước ngày 18/12/1980 được UBND huyện Thăng Bình thực hiện theo đúng quy định của pháp luật đất đai hiện hành, cụ thể phải đảm bảo 02 điều kiện: Thứ nhất: về thời điểm sử dụng thửa đất phải trước ngày 18/12/1980. Thứ hai: người đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ theo quy định tại Khoản 1, 2 và 3 Điều 100 Luật Đất đai năm 2013.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân khởi kiện tại Tòa án nhân dân các cấp và được Tòa án nhân dân chấp nhận đơn khởi kiện và tuyên xử, đồng thời nội dung Bản án, quyết định của Tòa án đã tuyên có hiệu lực pháp luật thì căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 19, Bộ Luật Tố tụng dân sự năm 2015:

*1. Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành và phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải nghiêm chỉnh chấp hành.*

UBND huyện có trách nhiệm chấp hành theo nội dung Bản án, quyết định của Tòa án đã tuyên có hiệu lực pháp luật.

*- Dự án Nam Hội An có còn triển khai xây dựng không, vì Nhân dân nằm trong vùng dự án không được xây dựng, sửa chữa nhà ở, khi nhà đã bị xuống cấp, khó khăn trong mùa mưa bão sắp đến.*

#### **\*Trả lời:**

UBND huyện tiếp thu, chia sẻ với Nhân dân trong khu vực thực hiện dự

án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An tại xã Bình Dương về những khó khăn, bức xúc khi chưa được kịp thời bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để ổn định đời sống.

Hiện nay, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch thu hồi đất thực hiện dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An và chỉ đạo chủ đầu tư, đơn vị bồi thường, UBND xã Bình Dương khẩn trương triển khai thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư để sớm ổn định đời sống Nhân dân trong khu vực dự án.

*- Các dự án quy hoạch thời gian kéo dài quá lâu, làm ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế của Nhân dân và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã. Đề nghị cần giải thích rõ và có chế tài đối với các dự án kéo dài quá lâu.*

**\*Trả lời:**

Hiện nay, các đồ án quy hoạch của Ban quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam làm Chủ đầu tư đã được bàn giao về cho UBND huyện quản lý. Trong năm 2023, đã có Quyết định huỷ bỏ Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu phức hợp dịch vụ nghỉ dưỡng Bình Dương tại Quyết định số 3613/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Về điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 khu dân cư ven biển Bình Dương đã được HĐND huyện thống nhất tại nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của Hội đồng nhân dân huyện. Năm 2024, UBND huyện sẽ tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan và đề nghị cấp thẩm quyền phê duyệt.

Sau khi các quy hoạch trên được phê duyệt, UBND huyện sẽ công bố và cắm mốc theo quy định để công dân thực hiện.

**32. Cử tri xã Bình Minh đề nghị:**

*- Hiện nay các tuyến đường của thôn Tân An nói chung và các tuyến đường trên địa bàn toàn xã nói chung đã được Nhân dân hiến đất mở rộng làm đường đã xong, tuy nhiên việc chỉnh lý bìa đỏ cho Nhân dân thì Nhà nước vẫn chưa thực hiện được, do vậy nhu cầu của các hộ gia đình trong việc tách thửa cho con phải tự thực hiện và kinh phí chỉnh lý, đo đạc lại thửa đất của mình rất tốn thời gian và tiền của Nhân dân. Đề nghị huyện quan tâm giải quyết.*

**\* Trả lời:**

Hiện nay, hồ sơ, thủ tục thực hiện đăng ký biến động đối với trường hợp người sử dụng đất tặng cho đất (hiến đất) để xây dựng công trình công cộng đã được hướng dẫn cụ thể tại Công văn số 165/VPĐK-ĐKCG ngày 02/3/2022 của Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam và Công văn số 531/CĐKD LTTĐĐ-ĐKĐĐ ngày 31/5/2023 của Cục Đăng ký và dữ liệu thông tin đất đai. UBND huyện đề nghị UBND xã Bình Minh, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Thăng Bình hướng dẫn, thực hiện việc đăng ký biến động cho các hộ dân đã hiến đất xây dựng đường giao thông theo đúng quy định.

Đối với kinh phí đo đạc, đăng ký biến động đất đai do hiến đất thực hiện các dự án công cộng, hiện nay Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp thông tin cụ thể đối với các trường hợp đã hiến đất để thực hiện các dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng tại các địa phương

nhưng đến nay chưa thực hiện việc đo đạc, chỉnh lý biến động đất đai trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tổng cộng: 1.418 trường hợp, trong đó có các trường hợp đã hiến đất để thực hiện việc xây dựng các tuyến đường trên địa bàn xã Bình Minh. Phòng Tài nguyên và Môi trường đã chuyển thông tin đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thăng Bình để dự toán chi phí đo đạc, đăng ký biến động, có cơ sở báo cáo UBND huyện bố trí kinh phí hỗ trợ.

*- Rất nhiều hộ dân trên địa bàn thôn, xã thực hiện hồ sơ đề nghị cấp mới giấy CNQSDĐ không được do vướng đất 5%, Nhân dân rất bức xúc theo nội dung này, đã nhiều lần kiến nghị nhưng vẫn chưa được tỉnh, huyện quan tâm tháo gỡ. Có những hộ làm nhà ở từ sau năm 2000 đến nay vẫn chưa được cấp bìa đỏ. Đề nghị huyện quan tâm giải quyết.*

**\* Trả lời:**

Căn cứ hồ sơ địa chính đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và quy định pháp luật đất đai hiện hành, các trường hợp đang sử dụng đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, thị trấn thuộc trường hợp không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

UBND huyện yêu cầu UBND xã Bình Minh tăng cường công tác quản lý đất công ích tại địa phương, đảm bảo việc quản lý, sử dụng theo đúng quy định tại Điều 132 Luật Đất đai năm 2013.

Hiện nay, thực hiện Công văn số 925/UBND-KTN ngày 23/02/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc rà soát, quản lý đất công ích trên địa bàn tỉnh, UBND huyện Thăng Bình đã có Báo cáo số 445/BC-UBND ngày 22/9/2023 báo cáo và đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam xem xét điều chỉnh lại quỹ đất công ích của xã Bình Minh đăng ký trong hồ sơ địa chính cho phù hợp với quy định của pháp luật đất đai hiện hành và tình hình thực tế, theo đó, đề nghị điều chỉnh loại bỏ các thửa đất loại đất rừng sản xuất, đất vườn tạp ra khỏi quỹ đất công ích của xã Bình Minh.

Đến nay, UBND tỉnh đã có Công văn số 6526/UBND-KTN ngày 25/9/2023 giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết các nội dung đề nghị của UBND huyện Thăng Bình theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

Do đó, UBND huyện Thăng Bình sẽ xem xét giải quyết các hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các thửa đất liên quan sau khi hoàn thành việc điều chỉnh quỹ đất công ích của xã Bình Minh nêu trên.

*- Trả lời cho bà Trần Thị Thịnh, trú tại thôn Bình Tịnh về nội dung: Thực hiện Quyết định 922 của UBND Tỉnh Quảng Nam năm 2009 do Ông Nguyễn Ngọc Quang ký giao cho 09 hộ dân trồng rừng, tuy nhiên đã giải quyết cấp đất cho 04 hộ, còn lại 05 hộ đến nay vẫn không giải quyết cho dân. Đề nghị huyện chỉ đạo trả lời bằng văn bản cho các hộ được rõ.*

**\* Trả lời:**

UBND huyện Thăng Bình đã có Công văn số 3266/UBND-TNMT ngày 10/11/2023 giao UBND xã Bình Minh kiểm tra, báo cáo UBND huyện các nội

dung cụ thể liên quan đến ý kiến của bà Trần Thị Thịnh (thôn Bình Tịnh) để có cơ sở giải quyết, trả lời cử tri theo đúng quy định của pháp luật. Yêu cầu UBND xã Bình Minh thực hiện và báo cáo về UBND huyện đúng quy định về nội dung và thời gian.

- *Chủ trương năm 2019 nhà nước về đo đạc đất cho Nhân dân, gia đình ông Trần Phú có làm thủ tục đề nghị cấp bìà nhưng không được công nhận và UBND huyện ra Quyết định xử phạt hành chính 20 triệu tại thửa số 3 TĐĐ số 5 thửa 91, thửa 72. Nhưng bây giờ lại xử phạt theo 02 thửa khác nhau. Đề nghị huyện trả lời để cử tri được rõ.*

**\* Trả lời:**

UBND huyện Thăng Bình đã có Công văn số 3266/UBND-TNMT ngày 10/11/2023 giao UBND xã Bình Minh kiểm tra, báo cáo UBND huyện các nội dung cụ thể liên quan đến trường hợp ông Trần Phú để có cơ sở giải quyết, trả lời cử tri theo đúng quy định của pháp luật. Yêu cầu UBND xã Bình Minh thực hiện và báo cáo về UBND huyện đúng quy định về nội dung và thời gian.

**33. Cử tri xã Bình Đào đề nghị:**

- *Khu vực từ đường Quốc lộ 14E nối dài đường Võ Chí Công trở xuống thôn Vân Tiên không cho tách thửa chuyển nhượng quyền sử dụng đất, như vậy không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được, gây khó khăn cho việc tách thửa làm nhà. Người dân đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết khiến người dân rất bức xúc. Đề nghị UBND huyện kiến nghị lên cấp trên xem xét, giải quyết.*

**\*Trả lời:**

Các thửa đất nằm trong phạm vi ranh giới theo Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai tỉnh Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Căn cứ theo mục 14. Thông báo số 41/TB-KTM ngày 08/4/2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai Thông báo nội dung kết luận buổi làm việc giữa Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai và UBND huyện Thăng Bình ngày 09/3/2021. “14. Ban Quản lý đang thực hiện một số quy hoạch phân khu 1/2000 theo Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ, việc lấy ý kiến quy hoạch để giải quyết các hồ sơ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 05/11/2020 của UBND tỉnh trước khi xây dựng nhà ở, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất, thống nhất giao UBND cấp xã tổng hợp gửi văn bản để Ban Quản lý có văn bản phúc đáp trước khi UBND cấp xã xác nhận hồ sơ cho công dân theo đúng quy định”.

Do đó, đề nghị UBND các xã tổng hợp các trường hợp gửi văn bản đến Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai lấy ý kiến thực hiện.

**Cử tri xã Bình Đào và xã Bình Hải kiến nghị:**

- *Việc hướng dẫn Nhân dân làm thủ tục hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm, thủ tục còn nhiều sai sót, thiếu thống nhất từ huyện đến xã, khiến người dân phải đi làm lại nhiều lần. Đề nghị UBND huyện có giải pháp chỉ đạo, giải quyết.*



*Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ địa chính, cấp Giấy CNQSD đất trên địa bàn huyện Thăng Bình nói chung, địa phương xã Bình Hải nói riêng chậm, gây rất nhiều phiền hà, bức xúc cho người dân. Đề nghị huyện xem xét, chấn chỉnh, đổi mới việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho Nhân dân.*

**\*Trả lời:**

Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai được niêm yết công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND xã, thị trấn, cấp huyện và tại trụ sở Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Thăng Bình. Trong thời gian qua, UBND huyện luôn chỉ đạo UBND các xã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến để cho tổ chức, cá nhân được biết, thực hiện.

Cải cách thủ tục hành chính luôn là nhiệm vụ được huyện chú trọng thực hiện trong thời gian qua và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, qua đó đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Lĩnh vực đất đai là lĩnh vực hết sức nhạy cảm, phức tạp, liên quan đến nhiều ngành; việc xác định nguồn gốc, thời điểm, quá trình quản lý, sử dụng đất nhiều khi rất khó khăn. Hiện nay các thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn huyện được thực hiện theo đúng danh mục, hồ sơ, thủ tục và quy trình đã được UBND tỉnh ban hành.

Việc xác định nguồn gốc đất, thời điểm sử dụng của nhiều địa phương còn nhiều hạn chế, cán bộ địa chính tại địa phương chưa cập nhật kịp thời các Nghị định, Thông tư, Văn bản hướng dẫn chuyên môn. Do đó, nhiều địa phương hướng dẫn người dân lập hồ sơ Đăng ký cấp giấy chứng nhận chưa được đảm bảo theo quy định.

Bên cạnh đó, ngày 01/4/2022 UBND huyện Thăng Bình đã ban hành Công văn số 535/UBND-TNMT về việc tăng cường công tác quản lý đất đai và thị trường bất động sản trên địa bàn huyện. Qua đó, đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tăng cường trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công việc được giao trong công tác quản lý đất đai.

Thời gian tới, để tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn huyện, UBND huyện yêu cầu Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và UBND các xã, thị trấn hướng dẫn thủ tục, hồ sơ đất đai cho người dân theo đúng quy định hiện hành, đồng thời sẽ chỉ đạo Thanh tra huyện, các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình thi hành Luật đất đai, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn huyện; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, giải quyết thủ tục hành chính. Trường hợp người dân phát hiện hành vi gây khó khăn, những nhiều khi giải quyết thủ tục hành chính thì đề nghị phản ánh trực tiếp với lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện (Đ/c Phương – Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND, ĐT: 0983.212.224) để xử lý theo quy định.

**34. Cử tri xã Bình Sa đề nghị:**

- UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban liên quan quan tâm xem xét giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp cho Nhân dân sau đơn điền đổi thửa tại tổ 1 thôn Châu Khê và tổ 3 thôn Bình Trúc. Thủ tục phương án phần việc của UBND xã đã thực hiện xong (lần 2) có Tờ trình số 27/TTr-UBND của UBND xã gửi UBND huyện, Phòng NN &PTNT, Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện ngày 15/02/2023, đến nay vẫn chưa thấy xem xét phê duyệt phương án để UBND xã có cơ sở tổ chức các bước tiếp theo để cấp GCN QSD đất cho Nhân dân.

**\* Trả lời:**

Qua kiểm tra, thẩm định, phương án đơn điền đổi thửa bổ sung của UBND xã Bình Sa chưa đảm bảo theo đúng quy định, do đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã chuyển trả và đề nghị điều chỉnh, bổ sung. Hiện nay, UBND xã Bình Sa đang điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh phương án; chưa trình lại đến các cơ quan chuyên môn.

Đề nghị UBND xã Bình Sa khẩn trương bổ sung, hoàn chỉnh phương án theo hướng dẫn của Phòng Tài nguyên và Môi trường để trình UBND huyện phê duyệt. Sau khi phương án đơn điền đổi thửa bổ sung của UBND xã Bình Sa được phê duyệt, UBND huyện sẽ triển khai giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân thôn Châu Khê và Bình Trúc, xã Bình Sa theo đúng quy định pháp luật.

- Thủ tục hồ sơ đề nghị cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân vẫn còn rườm rà khó khăn cho Nhân dân, việc điều chỉnh Chứng minh Nhân dân thành căn cước công dân trong GCN QSD đất của người dân, mỗi GCN QSD đất thu 300.000 đồng/1 GCN QSD đất là không hợp lý và quá cao, đề nghị các cơ quan chức năng hỗ trợ người dân khoảng này vì thay đổi Chứng minh Nhân dân thành Căn cước công dân là chủ trương của nhà nước.

**\* Trả lời:**

Tiếp thu ý kiến cử tri, tuy nhiên việc thực hiện thủ tục hành chính thủ tục Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận là theo quy định tại Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam

Mức thu giá dịch vụ đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Thăng Bình được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thăng Bình căn cứ Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam. Về việc quy định giá dịch vụ đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (không bao gồm phí, lệ phí) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam quy định đối với một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh.

*- Thực hiện quản lý hiện trạng theo Chỉ thị 19/CT-UBND, ngày 13/11/2020 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý đất đai, xây dựng vùng Đông tỉnh Quảng Nam, thời gian qua Nhân dân rất khó khăn về tách thửa, tặng, cho, thừa kế, đề nghị có chủ trương quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất ở xen kẽ các khu dân cư để tạo điều kiện cho Nhân dân xây nhà ở.*

**\* Trả lời:**

Ngày 09/3/2021, UBND huyện Thăng Bình đã tổ chức làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai (nay là Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam) để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý Nhà nước một số lĩnh vực thuộc phạm vi khu vực thực hiện Chỉ thị số 19 của UBND tỉnh trên địa bàn huyện Thăng Bình. Qua đó, Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam đã ban hành Thông báo số 41/TB-KTM ngày 08/4/2021 về nội dung kết luận buổi làm việc giữa Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai và UBND huyện Thăng Bình ngày 09/3/2021, trong đó đã hướng dẫn nhiều nội dung liên quan đến công tác quản lý đất đai, xây dựng trong phạm vi ranh giới theo Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, việc lấy ý kiến quy hoạch để giải quyết các hồ sơ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (xây dựng nhà ở, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất), thống nhất giao UBND cấp xã tổng hợp gửi văn bản đề Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam có văn bản phúc đáp trước khi UBND cấp xã xác nhận hồ sơ cho công dân theo đúng quy định.

Đề nghị UBND xã Bình Sa, Bình Hải tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19/CT-UBND của UBND tỉnh và hướng dẫn, giải quyết hồ sơ, thủ tục của công dân theo đúng quy định.

*- UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp tục tham mưu, xử lý giải quyết dứt điểm 2 lò vôi của 2 hộ dân (thôn Hiệp Hưng và thôn Phước An xã Bình Hải) gần sông Trường Giang, 2 lò vôi này hoạt động với công suất lớn ngày và đêm xả khí thải gây ảnh hưởng đến sức khỏe các hộ dân thôn Bình Trúc và thôn Châu Khê xã Bình Sa. (Đã có trả lời giải quyết đợt TXCT tháng 1/2023, nhưng vẫn chưa giải quyết dứt điểm, các lò vôi hiện nay vẫn tiếp tục hoạt động).*

**\* Trả lời:**

Ngày 03/11/2023, UBND xã Bình Hải đã có Báo cáo số 172/BC-UBND về việc kiểm tra lò nung vôi thủ công trên địa bàn xã Bình Hải, qua đó, lò nung vôi thủ công của hộ bà Châu Thị Đào và ông Trần Đăng Lạc (cùng trú tại thôn Phước An) đã tháo dỡ máy móc phục vụ nung vôi và ngưng hoạt động, vật tư còn lại chủ yếu là vỏ nghêu, ốc, hến, nhà chứa vôi; đồng thời, trong quá trình kiểm tra không phát sinh lò nung vôi thủ công mới.

UBND huyện đã đề nghị UBND xã Bình Hải khẩn trương giải quyết dứt điểm, yêu cầu các hộ dân tháo dỡ, thu dọn toàn bộ máy móc, nguyên vật liệu và hoàn trả lại hiện trạng ban đầu tại khu vực lò nung vôi, báo cáo về UBND huyện trước ngày 31/12/2023.

### **35. Cử tri xã Bình Hải đề nghị:**

*- Một số diện tích đất rừng trước đây được UBND huyện giao cho Nhân dân quản lý, chăm sóc và được cấp quyết định sử dụng đất, cấp bìà trắng. Tuy nhiên, chưa được thể hiện rõ trong bản đồ hồ sơ địa chính của xã, ranh giới các thửa đất chưa được xác định rõ ràng dẫn đến việc tranh chấp giữa các hộ quản lý, chăm sóc, sử dụng đất. Đề nghị huyện có chủ trương đo đạc lại những diện tích đất rừng đó và cấp lại Giấy CNQSD đất cho Nhân dân.*

#### **\*Trả lời**

Nội dung ý kiến cử tri không rõ ràng. Đề nghị UBND xã Bình Hải chủ động kiểm tra, rà soát lại các Kết luận thanh tra, kiểm tra liên quan đến việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trước đây; nếu các trường hợp sử dụng đất đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật thì hướng dẫn công dân lập hồ sơ, thủ tục đo đạc, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định.

*- Việc tranh chấp đất đai giữa ông Trần Tấn Anh và ông Trần Đăng Trinh tại tổ 1 thôn An Trân xã Bình Hải đã được Tòa án Nhân dân huyện Thăng Bình thụ lý, giải quyết từ nhiều năm nay nhưng vẫn chưa có kết quả, chưa giải quyết được quyền lợi của các bên tranh chấp. Đề nghị Tòa án Nhân dân huyện xem xét, trả lời để gia đình ông được rõ.*

#### **\*Trả lời:**

Ngày 28/02/2022 Tòa án nhân dân huyện Thăng Bình thụ lý vụ án dân sự sơ thẩm số 13/2020/TLST-DS về việc “tranh chấp quyền sử dụng đất” giữa:

Nguyên đơn: ông Trần Lễ, sinh năm 1968.

Bị đơn ông Trần Tấn Anh, sinh năm 1937.

Cùng cư trú tại thôn An Trân xã Bình Hải

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

+ Ông Trần Trinh, sinh năm 1964. Trú tại: khu phố 3, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

+ Bà Huỳnh Thị Loan, sinh năm 1938. Trú tại: thôn An Trân, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

+ Ông Trần Quốc Thắng, sinh năm 1953. Trú tại: thôn An Trân, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

+ Bà Trần Thị Chiến, sinh năm 1952. Trú tại: đội 19, thôn Phước Hòa, xã Ea Quang, huyện Kroong Pắc, tỉnh Đắk Lắk

+ Bà Trần Thị Bình, sinh năm 1960. Trú tại: thôn Phước An, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

+ UBND xã Bình Hải, huyện Thăng Bình

Quá trình giải quyết vụ án, ngày 17/5/2022, Tòa án nhân dân huyện Thăng Bình đưa ra xét xử và ban hành bản án dân sự sơ thẩm số 35/2022/DSST ngày 17/5/2022.

Không đồng ý với bản sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Thăng Bình, ngày 26/5/2022 bị đơn ông Trần Tấn Anh kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Ngày 7/12/2022 Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 74/2022/QĐ-PT về việc hủy bản án dân sự sơ thẩm số 35/2022/DSST ngày 17/5/2022 của Tòa án nhân dân huyện Thăng Bình và đình chỉ việc giải quyết vụ án dân sự, với lý do: Do tranh chấp đất đai giữa Ông Trần Lễ và Ông Trần Tấn Anh chưa được UBND xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam tổ chức hòa giải theo quy định tại Điều 202 Luật đất đai năm 2013 nên đơn khởi kiện của ông Trần Lễ thuộc trường hợp “Chưa đủ điều kiện để khởi kiện theo quy định của pháp luật”.

Hiện nay, ông Trần Lễ chưa khởi kiện lại vụ án tại Tòa án nhân dân huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Ngoài ra qua kiểm tra, đến thời điểm hiện nay Tòa án nhân dân huyện Thăng Bình chưa nhận được đơn khởi kiện của ông Trần Tấn Anh đối với ông Trần Đăng Trinh (Trần Trinh) như phản ảnh.

*- Đề nghị huyện có chủ trương chỉ đạo cho các địa phương rà soát diện tích đất sản xuất nông nghiệp mà người dân thực sự khai hoang, quản lý, sử dụng ổn định, không có tranh chấp, không nằm trong hồ sơ địa chính xã theo bản đồ 264 trước đây để xem xét cấp Giấy CNQSD đất cho dân.*

#### **\*Trả lời**

Đối với các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ổn định vào mục đích sản xuất nông nghiệp thuộc trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 99, Luật Đất đai năm 2013. Vì vậy, nếu đủ điều kiện theo quy định thì đề nghị các hộ gia đình, cá nhân liên hệ UBND xã Bình Hải để được hướng dẫn lập hồ sơ, thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật đất đai hiện hành.

#### **36. Cử tri xã Bình Tú đề nghị:**

*Về xác lập hồ sơ đất đai để xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại tổ 15 thôn Tú Phương xã Bình Tú thì theo bản đồ 64 tổ 15 thôn Tú Phương nằm trong địa giới hành chính xã Bình Trung. Năm 2018, UBND huyện đã mời lãnh đạo UBND, địa chính xã Bình Trung và Bình Tú giao nhiệm vụ phối hợp xác lập hồ sơ để cấp giấy CNQSD đất cho Nhân dân, nhưng từ đó đến nay vẫn chưa thực hiện. Đề nghị huyện quan tâm chỉ đạo.*

#### **\* Trả lời:**

Dự án xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai xã Bình Trung và xã Bình Tú được thực hiện từ năm 2016 đến năm 2021, đến nay dự án đã kết thúc.

Đề nghị UBND xã Bình Tú và UBND xã Bình Trung hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu thực hiện việc đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu hoặc cấp đổi, cấp lại xác lập hồ sơ và nộp lệ phí theo quy định.

Đối với những trường hợp diện tích đất sản xuất xâm canh giữa Bình Tú - Bình Trung, UBND cấp xã nơi có đất là cơ quan xác nhận hồ sơ và đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận QSD đất cho hộ gia đình, cá nhân; trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không cùng nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp theo đề nghị của UBND cấp xã nơi có đất.

### **37. Cử tri xã Bình An đề nghị:**

*Sau khi thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa đến nay còn nhiều hộ chưa được cấp bìa đồ về quyền sử dụng đất, đề nghị huyện chỉ đạo và giải quyết sớm cho Nhân dân. Việc chỉnh lý bìa sau dồn điền chưa chính xác dẫn đến làm phiền hà nhiều cho người dân. Cụ thể như bìa sau dồn điền của hộ ông Lâm Tri và bà Ngô Thị Lý tại tổ 4 thôn An Thành 1, tất cả thông tin sau đo đạc và dồn điền của tổ công tác là đúng, nhưng khi về huyện thì chỉnh lý thông tin sai, giờ người dân có nhu cầu điều chỉnh, thì mọi chi phí đo đạc lại hoặc các phí liên quan là người dân tự chịu. Vậy 02 hộ trên không chấp nhận và kiến nghị huyện hướng dẫn và chỉnh sửa giúp cho Nhân dân, kinh phí huyện chịu, vì sai là do huyện.*

#### **\*Trả lời:**

Nếu việc chỉnh lý biên động sau dồn điền đổi thửa trước đây có sai sót đề nghị người sử dụng đất giao nộp giấy chứng nhận cho UBND xã, hoặc trực tiếp giao nộp cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Thăng Bình để điều chỉnh lại nội dung chỉnh lý. Đối với trường hợp hộ ông Lâm Tri và bà Ngô Thị Lý tại tổ 4 thôn An Thành 1, xã Bình An. Hiện nay Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Thăng Bình chưa tiếp nhận hồ sơ đề nghị.

### **38. Cử tri xã Bình Phú đề nghị:**

*- UBND huyện làm việc với Trung đoàn 885 cần phải tập trung quản lý bảo vệ nghiêm, tránh để tình trạng Nhân dân xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước lấn chiếm, khai thác gỗ trái phép đối với diện tích đất rừng Quốc phòng tại thôn Linh Cang xã Bình Phú do Trung đoàn bộ binh 885 quản lý.*

#### **\* Trả lời:**

UBND huyện ghi nhận ý kiến của cử tri. Giao Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện tham mưu UBND huyện đề nghị Trung đoàn 885 theo quy định. Thời gian hoàn thành trong năm 2023.

*- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường đối với công ty Minh Thiện.*

#### **\* Trả lời**

Trong năm 2022, UBND huyện đã có Công văn số 1692/UBND-TNMT ngày 20/9/2022 và Công văn số 2554/UBND-TNMT ngày 29/12/2022 đề nghị

Công ty Cổ phần may mặc xuất khẩu Minh Thiện về việc đề nghị rà soát, lập hồ sơ thủ tục cấp Giấy phép môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của Công ty cổ phần May mặc xuất khẩu Minh Thiện (xã Bình Phú) trong Quý I năm 2024

**39. Cử tri xã Bình Định Bắc đề nghị:**

*Quan tâm điều chỉnh đất lâm nghiệp của Nhân dân hiện nay mà trong bản đồ ghi đất công ích dẫn đến việc cấp bìa đất lâm nghiệp cho Nhân dân hiện nay gặp nhiều khó khăn.*

**\* Trả lời**

Căn cứ hồ sơ địa chính đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và quy định pháp luật đất đai hiện hành, các trường hợp đang sử dụng đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, thị trấn thuộc trường hợp không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Yêu cầu UBND xã Bình Định Bắc tăng cường công tác quản lý đất công ích tại địa phương, đảm bảo việc quản lý, sử dụng theo đúng quy định tại Điều 132 Luật Đất đai năm 2013; đồng thời, thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 468/UBND-TNMT ngày 10/3/2023 về việc rà soát, quản lý đất công ích trên địa bàn huyện Thăng Bình, tập trung rà soát, báo cáo và phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, xây dựng phương án điều chỉnh quỹ đất công ích phù hợp với quy định của pháp luật đất đai hiện hành và tình hình thực tế tại địa phương.

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tập trung xây dựng phương án điều chỉnh quỹ đất công ích của xã Bình Định Bắc nói riêng và các địa phương khác nói chung để kịp thời điều chỉnh quỹ đất công ích phù hợp với quy định của pháp luật đất đai hiện hành và tình hình thực tế.

**40. Cử tri xã Bình Định Nam đề nghị:**

*Huyện xem xét việc cấp GCN QSDĐ trang trại cho ông Nguyễn Viết Bảy thôn An Lộc xã Bình Định Nam đã cấp chồng trên đường giao thông đi lại của Nhân dân vào núi Điện An, hiện nay ông đã bán phần đất đó, chủ mới đã không cho Nhân dân đi lại vào núi để khai thác cây. Đề nghị UBND huyện thu hồi phần đất đó để Nhân dân đi lại.*

**\* Trả lời:**

UBND huyện Thăng Bình đã có Công văn số 3265/UBND-TNMT ngày 10/11/2023 giao UBND xã Bình Định Nam kiểm tra, làm rõ phản ánh, kiến nghị của cử tri xã Bình Định Nam, báo cáo UBND huyện để trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri. Yêu cầu UBND xã Bình Định Nam thực hiện và báo cáo về UBND huyện đúng thời gian quy định.

**IV. Công thương, thông tin truyền thông, điện:**

**41. Cử tri xã Bình Triều đề nghị:**

*Điện lực cho di dời trụ điện, bình hạ thế điện tại khu vực nhà văn hóa thôn Hưng Mỹ để đảm bảo an toàn cho Nhân dân khi tham gia các hoạt động*

*văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao tại khu vực nhà văn hóa thôn Hưng Mỹ (Vấn đề này đã được cử tri đề nghị nhiều lần và ngành điện lực đã xuống khảo sát nhưng đến nay chưa có biện pháp nào để di dời. Bà con Nhân dân lo lắng kiến nghị nhiều lần).*

**\*Trả lời:**

Theo như báo cáo của Điện Lực Thăng Bình thì TBA T1 Bình Triều được đầu tư từ dự án OPEC 1 và được tiếp nhận nguyên hiện trạng. Hiện nay, TBA đang nằm trong góc sân nhà văn hóa thôn Hưng Mỹ, đã được xây tường rào để đảm bảo an toàn. Ngành điện đang tranh thủ nguồn vốn ĐTXD hàng năm để phục vụ chống quá tải lưới điện, phát triển mới các khu vực lổm điện để phục vụ nhân dân. Trong thời gian tới Điện lực Thăng Bình sẽ ưu tiên trong danh mục ĐTXD hàng năm để xin Công ty phê duyệt.

**42. Cử tri xã Bình Đào đề nghị:**

*- Trên địa bàn xã hiện nay một số đường dây viễn thông của các nhà mạng sà xuống sát đường đi và trên đồng ruộng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và thu hoạch. Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo giải quyết.*

**\*Trả lời:**

Đối với trường hợp dây cáp quang lắp đặt không đảm bảo, sà xuống đường đi và đồng ruộng, đề nghị UBND xã Bình Đào cần xác định địa điểm cụ thể và có văn bản gửi UBND huyện. Trên cơ sở đó, UBND huyện sẽ chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin làm việc với nhà mạng liên quan để xử lý, khắc phục sự cố.

**43. Cử tri xã Bình Sa đề nghị:**

*Điện lực Thăng Bình kiểm tra các tuyến đường dây điện, trụ điện mà Nhân dân tự chung tiền kéo về thấp sáng, đường dây, trụ nào không đảm bảo thì làm việc để khắc phục, không để tình trạng ngã, xiêu vẹo, khi có mưa, giông, bão dễ xảy ra sự cố nguy hiểm tính mạng Nhân dân.*

**\*Trả lời:** Đối với đường dây sau công tơ điện, đường dây điện thấp sáng đường quê không thuộc tài sản và quản lý của ngành Điện lực.

UBND huyện đề nghị UBND xã Bình Sa tăng cường phối hợp với các ngành, đoàn thể của xã cùng Ban nhân dân các thôn vận động nhân dân thực hiện sửa chữa, gia cố để đảm bảo vận hành. Trước khi thực hiện đề nghị xã báo cáo Điện lực Thăng Bình để được hỗ trợ thực hiện đóng cắt điện, đấu nối để đảm bảo an toàn.

**44. Cử tri xã Bình Hải đề nghị:**

*- Một số tuyến đường dây điện trung thế đi qua các cánh đồng không có thu lôi, khi có giông, lốc gây nguy hiểm dẫn đến chết người. Đề nghị ngành điện xem xét, khắc phục để an toàn cho người dân khi sản xuất dưới đường dây điện trung thế khi có giông, lốc xảy ra.*

**\*Trả lời:**



Năm 2023, khu vực Bình Hải đã đầu tư lắp Chồng sét van (3 bộ/9 cái) và kim thu sét (6 bộ). Ngoài ra, dọc tuyến đường dây đều có hệ thống tiếp địa lắp lại để đảm bảo an toàn. Đề nghị UBND xã Bình Hải tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân cùng ngành Điện giữ gìn các vật tư, thiết bị trên cột điện, đặc biệt là hệ thống dây nối đất tại các cột điện, trạm điện.

*- Ngành Bru điện hiện nay hợp đồng trả lương cho đối tượng chính sách và kèm theo kinh doanh các mặt hàng tạp hóa, mỹ phẩm và buộc nhân viên chi trả phải bán hàng cho đối tượng chính sách theo doanh số quy định mới trả đủ lương theo hợp đồng, nếu bán không đủ thì phải trừ lương hằng tháng từ 200.000 đồng đến 250.000 đồng gây bất bình trong đối tượng chính sách, người có công. Đề nghị huyện chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng này, không để tạo dư luận xấu đối với đối tượng chính sách, người có công.*

**\*Trả lời:**

Về nội dung này, ngày 27/9/2023 Bru điện Thăng Bình có Báo cáo số 46/BCB-BDHTB giải trình cụ thể như sau:

Bru điện là doanh nghiệp đặc thù vừa phục vụ công ích vừa kinh doanh. Đầu năm đơn vị nhận kế hoạch từ Bru điện tỉnh, từ kế hoạch của Bru điện tỉnh, Bru điện huyện phân chia kế hoạch đến từng tổ, bộ phận và cá nhân từng người lao động. Hằng tháng người lao động căn cứ kế hoạch giao để thực hiện, nếu trong tháng người lao động không thực hiện hoặc thực hiện không đạt dưới 60% kế hoạch đơn vị giao, thì đơn vị sẽ trừ chất lượng theo quy chế của đơn vị đã ban hành. Nếu cá nhân nào trong tháng hoàn thành kế hoạch giao đơn vị sẽ thưởng. Đơn vị có cơ chế thưởng phạt rõ ràng. Nếu người lao động trong tháng vi phạm nhiều lỗi thì đơn vị sẽ cộng các lỗi đó lại để trừ chất lượng, có người lao động bị trừ từ 200.000 đồng đến 250.000 đồng là do vi phạm nhiều lỗi trong tháng.

Đối với Bru điện văn hóa xã Bình Hải, trong quá trình thực hiện chi trả lương cho đối tượng chính sách, nhân viên có kết hợp bán hàng, nhưng bán những mặt hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu cho người dân. Trong quá trình chi trả nhân viên chi trả có mời chào đối tượng nhận tiền mua hàng, đối tượng mua hàng với tinh thần tự nguyện và thực tế có nhu cầu sử dụng, nhằm tạo điều kiện cho nhân viên chi trả hoàn thành cả 2 nhiệm vụ phục vụ dịch vụ công ích và kinh doanh. Tuyệt đối nhân viên chi trả không nài ép hoặc gây tâm lý cho đối tượng khi nhận tiền.

Đối với ý kiến của cử tri xã Bình Hải phản ánh, trong thời gian đến Bru điện Thăng Bình sẽ xây dựng và sửa đổi lại quy chế trừ chất lượng đối với chỉ tiêu thực hiện bán hàng tiêu dùng để không ảnh hưởng nhiều đến thu nhập của nhân viên Bru điện văn hóa xã.

Bên cạnh đó, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch triển khai thí điểm chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt đối với người có công với cách mạng và bảo trợ xã hội trên địa bàn thị trấn Hà Lam và xã Bình Tú trong năm 2023. Trong năm 2024, sẽ triển khai ở các xã còn lại trên địa bàn huyện. Vì

vậy, khi có chủ trương chi trả chính sách đối với người có công với cách mạng và bảo trợ xã hội không dùng tiền mặt tại địa phương mình, đề nghị bà con cử tri đăng ký tham gia mở tài khoản tại ngân hàng để nhận tiền chi trả qua tài khoản và không đến Buu điện nhận trực tiếp bằng tiền mặt.

**45. Cử tri xã Bình Nam đề nghị:**

*Điện lực tạo điều kiện để người dân được lắp đặt điện 3 pha để sử dụng điện trong việc nuôi trồng thủy sản trên sông Trường Giang, đặc biệt là nuôi tôm tại Khu dân cư Vĩnh Giang.*

**\*Trả lời:**

Hiện nay UBND tỉnh, huyện đã có nhiều văn bản hướng dẫn về việc nuôi trồng thủy sản ven biển, ven sông; hiện nay Điện Lực Thăng Bình vẫn thực hiện cấp điện cho khách hàng việc nuôi trồng thủy sản có đầy đủ thủ tục theo hướng dẫn: địa điểm mua điện thuộc diện quy hoạch được địa phương phê duyệt, có giấy xác nhận môi trường.

**46. Cử tri xã Bình Tú đề nghị:**

*- UBND huyện chỉ đạo các ngành liên quan di dời trụ điện tại công làng Ngọc Phô di tích văn hóa cấp tỉnh mới được tỉnh đầu tư kinh phí trùng tu nâng cấp. Vào ngày 16/4/2023, Trung tâm VH-TT&TTTH huyện, Điện lực Thăng Bình, UBND xã Bình Tú, Ban quản trị làng Ngọc Phô đã có buổi làm việc đi đến thống nhất di dời trụ điện T4 Bình Tú-B9 qua khỏi khu vực công làng trong khoảng đầu tháng 4 năm 2023 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.*

**\*Trả lời:**

Việc di dời trụ điện tại khu di tích Ngọc Phô đã được UBND huyện chỉ đạo Chủ đầu tư (Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện Thăng Bình) chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế khảo sát lập phương án di dời trụ điện (có ý kiến của ngành điện), tổng hợp hồ sơ để trình thẩm định điều chỉnh theo đúng quy định tại Công văn số 330/UBND-KTHT ngày 02/3/2023 của UBND huyện Thăng Bình. Tuy nhiên việc di dời trụ điện này nằm ngoài phạm vi của Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện Thăng Bình huyện nên việc di dời trụ điện tại công làng Ngọc Phô vẫn chưa thực hiện được.

UBND huyện tiếp tục chỉ đạo UBND xã Bình Tú phối hợp Trung tâm VH-TT&TT-TH, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện xây dựng phương án di dời và hỗ trợ kinh phí mua vật tư phát sinh và phối hợp với điện lực để di dời.

*- Tuyến đường điện Trung áp từ thôn Tứ Sơn xã Bình Trung kéo qua thôn Tú Nghĩa và thôn Tú Phương xã Bình Tú thường bị sự cố mất điện, nhưng thời gian khắc phục quá chậm mà ngành điện không có thông báo cho Nhân dân biết làm ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất. Đề nghị huyện chỉ đạo điện lực Thăng Bình sớm khắc phục.*

**\*Trả lời:**

Từ tháng 4 đến tháng 7 thời tiết thường giông sét vào chiều gần tối, gây sự cố lưới điện. Đường dây 22 kV cấp điện thôn Tứ Sơn xã Bình Trung kéo qua

thôn Tú Nghĩa và thôn Tú Phương xã Bình Tú dài và đi qua khu vực trồng nhiều keo, bạc hà vi phạm Hành lang an toàn lưới điện cao áp.

UBND huyện đề nghị UBND xã Bình Tú tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân không trồng cây vi phạm Hành lang an toàn lưới điện cao áp, đồng thời phối hợp với ngành Điện lực thực hiện phát quang Hành lang tuyến.

- Hiện nay đã thay đổi hình thức thông báo mất điện từ tin nhắn SMS qua Zalo hoặc App chăm sóc khách hàng. Đề nghị bà con cử tri chủ động cài đặt các phần mềm và các app để tiện theo dõi.

#### **47. Cử tri xã Bình An đề nghị:**

*- Khi lắp đặt đồng hồ điện phục vụ tuyến đường thấp sáng đường quê (tuyến đường điện đó có 7 hộ dân), trụ điện tuyến đường trên người dân tự đóng góp, nhưng điện lực vẫn thu tiền của dân là 500.000 đồng gây khó khăn cho người dân, và rất bất cập.*

#### **\*Trả lời:**

Thực hiện chủ trương của UBND huyện, xã về thấp sáng đường quê (TSDQ) để phục vụ nông thôn mới; thời gian qua ĐLTB đã thực hiện lắp đặt mới cho rất nhiều tuyến TSDQ. Tuy nhiên do thông tin xác định chủ thể tại địa điểm mua điện, thông tin xác định mục đích sử dụng điện các trường hợp TSDQ không rõ ràng, rủi ro nợ xấu về thanh toán tiền điện nên ngành điện thu tiền đặt cọc theo trường hợp Hợp đồng ngắn hạn; Khi khách hàng không có nhu cầu sử dụng, thanh lý hợp đồng, thì hoàn trả lại tiền đặt cọc theo đúng quy định.

*- Tại sân trường TH Mạc Đình Chi phân hiệu An Dương, trong khuôn viên sân trường có 01 trụ điện do trước đây Điện lực Thăng Bình trồng, để đảm bảo an toàn cho các em học sinh vui chơi, sinh hoạt và học tập, cử tri và nhà trường kiến nghị Điện lực Thăng Bình di dời trụ điện trên đi vị trí khác ra khỏi khuôn viên sân trường, trong thời gian sớm nhất, nhằm tạo đáp ứng nguyện vọng của cử tri và học sinh.*

#### **\*Trả lời:**

- Trụ điện hạ thế A4 sau TBA Tuần Dương 2 nằm trong sân trường TH Mạc Đình Chi phân hiệu An Dương: Đường dây hạ thế được đầu tư từ dự án OPEC 1. Ngành điện tiếp nhận nguyên hiện trạng. Hiện nay, Ngành điện đang tranh thủ nguồn vốn ĐTXD hàng năm để phục vụ chống quá tải lưới điện, phát triển mới khu vực lổm điện để phục vụ nhân dân. Đề nghị UBND xã Bình An hỗ trợ kinh phí mua vật tư phát sinh và phối hợp với điện lực để di dời. Điện lực Thăng Bình sẽ hỗ trợ cắt điện, nhân công kỹ thuật, phương tiện thực hiện di dời.

*- Có 01 trụ điện nằm giữa sân nhà văn hóa thôn An Thái, đề nghị Điện lực di dời ra khỏi khuôn viên sân nhà văn hóa, tạo điều kiện cho Nhân dân tham gia sinh hoạt hội họp; di dời trụ điện tại cổng nhà văn hóa thôn An Thành 1, nằm trên đường DH4.*

#### **\*Trả lời:**

Trụ giữa nhà văn hóa thôn An Thái, công nhà văn hóa thôn An Thành thuộc tài sản của đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, không thuộc ĐLTB quản lý. Đề nghị UBND xã Bình An liên hệ chủ sở hữu tài sản để xử lý.

#### **48. Cử tri xã Bình Phú, xã Bình Đào, xã Bình An đề nghị:**

- Cử tri xã Bình Phú đề nghị: UBND huyện làm việc với Điện lực Thăng Bình bổ sung kéo lưới điện đến các hộ dân tại tổ 8 thôn Đức An và tổ 19, thôn Lý Trường.

- Cử tri xã Bình Đào đề nghị: Tại tổ 10, thôn Vân Tiên lâu nay người dân đấu nối nguồn điện từ nhà đến các trụ điện trồng trên tuyến đường ĐH thì quá xa hơn 300m. Đề nghị UBND huyện kiến nghị ngành điện lực trồng thêm các trụ điện trên tuyến đường từ nhà Lâm Đức Thọ đến nhà ông Trần Đăng Hai đến nhà ông Lâm Bá Liêng để người dân đấu nối đường dây điện đến các hộ dân được gần hơn.

- Đường dây điện tại khu vực An Thành 3, An Mỹ, tổ 2 An Thái, tổ 4 An Phước, An Thành 1 bị xuống cấp nặng, đường dây từ sau công tơ trụ điện hạ thế đến nhà các hộ dân quá xa, số lượng hộ sử dụng điện nhiều, đường dây chần chịt do vậy đề nghị Điện lực Thăng Bình, Tiên Phước kiểm tra mạng lưới đường dây điện tại các khu vực trên và đầu tư trồng thêm các trụ điện.

#### **\*Trả lời:**

- Tổ 2 thôn An Thái: ĐLTB đã có dự án được phê duyệt trong năm 2024: xây dựng các nhánh rẽ vào các xóm.

- Tại khu vực thôn An Thành 1, An Thành 3: Điện lực Tiên Phước đã có ĐTXD 2023 thêm các nhánh hạ thế, đồng thời nâng cấp chống ngập lụt vào năm 2024.

Hiện nay, Điện lực Thăng Bình đã thực hiện khảo sát và sẽ ưu tiên vào danh mục ĐTXD từ năm 2025 và các năm tiếp theo.

Ngoài ra: Việc đầu tư mở rộng lưới điện hiện trạng được thực hiện theo các nội dung tại Công văn số 1050/SCT-QLĐN ngày 05/07/2021 và Công văn số 6837/QNaPC-KH&VT ngày 16/10/2020 (ngành điện đầu tư khi công tơ trên 500m và cụm dân cư trên 20 hộ).

Theo ý kiến cử tri, đề nghị Điện lực Thăng Bình phối hợp với UBND các xã và đưa vào kế hoạch đầu tư hàng năm từ 2021-2025 nhiều nhánh rẽ hạ thế về sát hộ dân. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn ngành điện và địa phương nên sẽ sắp xếp theo thứ tự ưu tiên đầu tư xây dựng trong các năm đến.

#### **49. Cử tri xã Bình Quế đề nghị:**

Điện lực Thăng Bình di dời các trụ điện, hiện nay nằm trên các trục đường giao thông nông thôn và bắt lại các công tơ điện theo các trục đường giúp dân.

#### **\*Trả lời:**

Theo ý kiến cử tri, đề nghị UBND các xã Bình Quế chủ trì, phối hợp với Điện lực Thăng Bình phối hợp kiểm tra và di dời. Điện lực Thăng Bình sẽ hỗ trợ cắt điện, nhân công kỹ thuật, phương tiện thực hiện di dời.

### **50. Cử tri xã Bình Chánh đề nghị:**

*Điện lực khi thu tiền điện hằng tháng của khách hàng cần ghi số chữ điện (KW) tiêu thụ trên hóa đơn cho khách hàng vì đối với những hộ trong diện bảo trợ xã hội được Nhà nước hỗ trợ tiền điện dưới 50 KW hằng tháng, những đối tượng này phải trực tiếp đến công ty điện lực huyện để xin số chữ điện tiêu thụ, quá khó khăn cho một số đối tượng này.*

#### **\*Trả lời:**

Hiện nay khi khách hàng nộp tiền qua các tổ chức trung gian thì trên biên nhận thanh toán (BNTT) không thể hiện số kW tiêu thụ. Ngoài ra qua 1 năm khi cần thanh toán tiền hỗ trợ thì BNTT cũng bị phai, dễ thất lạc. Thời gian qua Điện lực đã hỗ trợ tích cực cho các khách hàng có nhu cầu xác nhận sản lượng tiêu thụ qua trực tiếp khách hàng, đại diện địa phương, các tổ chức hội của xã... Trong thời gian tới khi cần xác nhận để thanh toán tiền hỗ trợ, đề nghị UBND xã, các hội lập danh sách chi tiết có mã khách hàng. Gửi qua địa chỉ email [dienlucthangbinh@gmail.com](mailto:dienlucthangbinh@gmail.com), Điện lực sẽ lập thủ tục xác nhận nhanh chóng cho khách hàng.

### **51. Cử tri xã Bình Định Nam đề nghị:**

Huyện hỗ trợ cho Nhân dân được kéo điện cho gần, hiện nay đường điện kéo quá xa như khu vực tổ 1, 2, 3 An Lộc, tổ 5 Châu xuân có nơi kéo 1km đường dây.

#### **\*Trả lời:**

- Tổ 5 thôn Châu Xuân, tổ 3 thôn An Lộc năm 2023 ĐLTB đã đầu tư đường dây hạ thế để cấp điện cho nhân dân.

- Ngoài ra: Việc đầu tư mở rộng lưới điện hiện trạng được thực hiện theo các nội dung tại VB 1050/SCT-QLĐN ngày 05/07/2021 và VB 6837/QNaPC-KH&VT ngày 16/10/2020 (ngành điện đầu tư khi công tơ trên 500m và cụm dân cư trên 20 hộ).

Theo ý kiến cử tri các xã, ĐLTB cũng đã phối hợp với UBND các xã và đưa vào kế hoạch đầu tư hàng năm từ 2021-2025 nhiều nhánh rẽ hạ thế về sát hộ dân. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn ngành điện và địa phương nên sẽ sắp xếp theo thứ tự ưu tiên đầu tư xây dựng trong các năm đến.

### **Cử tri xã Bình Hải và Cử tri xã Bình Phú đề nghị**

*- Giá điện sinh hoạt hiện nay tăng, ngành điện thông báo chữ điện sử dụng cho người dân không có chỉ số đầu kỳ, chỉ số cuối kỳ, gây hoài nghi cho người sử dụng điện. Đề nghị ngành điện kiểm tra, khi thông báo chữ điện cho người dân phải đầy đủ chỉ số đầu kỳ, cuối kỳ để người dân kiểm tra, an tâm trong việc sử dụng điện.*

- Cần thu tiền điện tại các điểm ở thôn, tổ như trước đây vì hiện nay thu tại Bưu Điện rất khó khăn, phiền hà cho Nhân dân

#### **\*Trả lời:**

Theo Báo cáo của ngành Điện lực thì trong thông báo tiền điện qua SMS Điện lực có thông báo cho khách hàng chỉ số cuối kỳ, số tiền điện sử dụng; kênh thông báo qua Zalo OA, APP EVNCPC CSKH, mail ... kể cả trên hóa đơn tiền

điện điện tử Điện lực thông báo rất đầy đủ và rõ ràng toàn bộ thông tin sử dụng điện hàng tháng của khách hàng.

Thực hiện chủ trương lớn của Chính phủ về chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt; hiện nay Điện lực đã chấm dứt với toàn bộ nhân viên hỗ trợ kinh doanh điện (đại lý điện nông thôn) như trước đây và đã hợp đồng với các đối tác tổ chức trung gian thu hộ như Bưu điện, Ngân hàng, Viettel, các ví điện tử, trích nợ tự động... để thực hiện thu nộp tiền điện. và triển khai cài đặt 100% Zalo, App để thông tin tất cả nội dung liên quan về điện đến khách hàng.

UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn quan tâm, phối hợp, hỗ trợ với ngành Điện lực vận động người dân thực hiện.

## **V. Cơ chế chính sách, văn hóa, y tế, giáo dục**

### **52. Cử tri xã Bình Giang đề nghị:**

*Hiện nay Trường THCS Quang Trung được huyện đầu tư xây dựng 8 phòng học đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng nhưng đến nay đã vào năm học mới mà vẫn chưa có trang thiết bị giảng dạy như: bàn, ghế và trang thiết bị khác để học sinh và giáo viên giảng dạy trong năm học mới. Đề nghị huyện quan tâm để sớm có đủ cơ sở vật chất cho trường giảng dạy năm học mới.*

#### **\*Trả lời:**

UBND huyện đã có Quyết định số 1953/QĐ-UBND ngày 29/8/2023 về phân bổ kinh phí nâng cấp sửa chữa tài sản và mua sắm mới bàn ghế phục vụ cho năm học mới 2023-2024 trong đó đã hỗ trợ cho trường THCS Quang Trung xã Bình Giang 100 bộ bàn ghế/150.000.000 đồng, hiện tại nhà trường đang thực hiện công tác đấu thầu mua sắm.

### **53. Cử tri xã Bình Triều đề nghị:**

*- Theo Nghị định 131/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; có quy định chế độ thương binh và mất sức được hưởng 2 chế độ, đề nghị huyện kiến nghị với tỉnh hướng dẫn thực hiện để đối tượng được hưởng theo quy định.*

#### **\*Trả lời:**

Về nội dung này, sau nhiều lần tiếp xúc cử tri thì Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam có văn bản kiến nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời và ngày 11/8/2023 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có Công văn 3177/LĐTBXH-VP “Về trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa X”. Theo Công văn 3177/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời về kiến nghị có văn bản hướng dẫn thủ tục giải quyết thêm chế độ mất sức lao động đối với người đang hưởng chế độ thương binh là: “Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp thu ý kiến của cử tri, trong quá trình hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ tổng hợp, báo cáo Chính phủ bổ sung hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh, nay đề nghị hưởng thêm chế độ mất sức lao động”. UBND huyện thông tin để cử tri được biết.

#### **54. Cử tri xã Bình Đào đề nghị:**

- Hiện nay người dân đi khám chữa bệnh có Bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình nhưng không có thuốc cấp cho người dân, bác sỹ phải kê toa thuốc ra các quầy thuốc tư nhân mua gây nhiều phiền hà cho Nhân dân. Hơn nữa thời gian khám bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình vào buổi chiều là 14 giờ là quá trễ khiến cho nhiều người đến khám bệnh phải chờ lâu. Việc thu phí giữ xe đối với Trung tâm y tế Thăng Bình là 3.000 đồng còn bệnh viện tư nhân như Thăng Hoa thì 2.000 đồng, tại sao bệnh viện công mà mức thu phí giữ xe lại cao hơn bệnh viện tư. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình giải quyết, trả lời cử tri.

- **Cử tri xã Bình Triều đề nghị:** Một số người dân đến khám bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình nhưng không có thuốc như: thuốc điều trị bệnh tiểu đường, khớp, thần kinh... đề nghị huyện quan tâm, giải quyết.

#### **\*Trả lời:**

- Trong thời gian vừa qua, tất cả các cơ sở Y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam hầu hết đều thiếu thuốc do việc tổ chức đấu thầu tập trung chưa hoàn tất, nên dẫn đến việc thiếu thuốc kéo dài. Vì vậy, bác sỹ khám kê đơn một số bệnh không đủ thuốc đáp ứng cho chẩn đoán của bệnh nên cần phải mua thêm ngoài. Đến thời điểm hiện tại, việc đấu thầu tập trung cơ bản đã hoàn thành. Đến ngày 16/10/2023 đã có đầy đủ thuốc theo danh mục BHYT để phục vụ nhu cầu KCB của người dân được tốt hơn.

- Theo Báo cáo của Trung tâm y tế huyện Thăng Bình: Quy chế làm việc, Khoa, phòng thuộc TTYT Thăng Bình bắt đầu làm việc buổi sáng lúc 7 giờ 00 phút, buổi chiều lúc 13 giờ 30 phút, nghỉ thứ 7, CN. Hằng ngày giao ban chuyên môn khoa tại Hội trường từ 7 giờ 00 phút đến 7 giờ 15 phút với BS trưởng, phó khoa, phòng. Riêng thứ 5, giao ban toàn viện từ 7 giờ 00 phút đến 7 giờ 30 phút, vẫn bố trí Bác sỹ khám, chữa bệnh cho nhân dân từ lúc 7 giờ 30 phút sáng và 13 giờ 30 phút chiều, các phòng còn lại giao ban xong sẽ bắt đầu khám bệnh. Tuy nhiên, có đôi lúc đôi nơi dễ xảy ra tình trạng như người dân phản ánh. Trung tâm Y tế nghiêm túc tiếp thu và bố trí sắp xếp hợp lý để phục vụ nhân dân tốt hơn trong thời gian tới.

- Theo quy định của trung tâm là hợp đồng với người giữ xe thực hiện theo Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 về việc quy định mức giá dịch vụ trông giữ xe. Vấn đề này đã làm việc với chủ hợp đồng giữ xe thu đúng theo quy định và hợp đồng.

#### **55. Cử tri xã Bình Sa đề nghị:**

UBND huyện kiến nghị với các cấp có thẩm quyền có cơ chế, chính sách phù hợp để trợ giúp xã hội hằng tháng cho đối tượng thuộc hộ nghèo cao tuổi mà không có chồng (vợ) và con phụng dưỡng. Vì theo công văn số 89/LĐTĐBXH, ngày 4 tháng 7 năm 2023 của Phòng Lao động Thương binh & xã hội huyện về rà soát và tạm dừng chi trả trợ cấp đối với đối tượng bảo trợ xã hội hưởng không đúng theo quy định tại Nghị định số 20/2021 của Chính phủ và Điều 107 Luật hôn nhân và gia đình, Bình Sa đã thực hiện tạm dừng chi trả trợ cấp hằng

*tháng cho 6 đối tượng, nhưng hiện tại người dân rất khó khăn về kinh tế trong cuộc sống hằng ngày (các đối tượng có anh, chị em nhưng đều thuộc diện già yếu, hộ khó khăn nên không thể phụng dưỡng đảm bảo được)*

**\*Trả lời:**

Tại Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định: “Người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng người cao tuổi là vợ, chồng hoặc các con, cháu của người cao tuổi và những người khác có nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình”.

Tại Khoản 1 Điều 107 Luật Hôn nhân và gia đình quy định: “Nghĩa vụ cấp dưỡng được thực hiện giữa cha, mẹ và con; giữa anh, chị, em với nhau; giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu; giữa cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột; giữa vợ và chồng theo quy định của Luật này.” Căn cứ các nội dung trên, kể từ ngày Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực (ngày 01/7/2021) người cao tuổi còn có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, cấp dưỡng theo quy định tại khoản 6 Điều 2 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP và của pháp luật về hôn nhân gia đình thì không thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Đối với các trường hợp là người cao tuổi đang còn người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng có hoàn cảnh khó khăn như 06 trường hợp dừng chi trả trợ cấp hàng tháng của xã Bình Sa, ngày 23/6/2023 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có Công văn 1586/LĐTBXH-BTXH v/v trả lời khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh có trả lời nội dung này như sau: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất UBND tỉnh cho ý kiến để tham mưu trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định bổ sung vào đối tượng thực hiện của tỉnh theo thẩm quyết của HĐND tỉnh tại khoản 3, Điều 4 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP (xem xét điều chỉnh, bổ sung khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 43/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh). Ngày 10/7/2023 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 1741/LĐTBXH-BTXH về việc rà soát số lượng đối tượng có hoàn cảnh khó khăn để đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 43/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh, trong đó có bổ sung đối tượng “Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có chồng (hoặc vợ), không có con đẻ, con nuôi hợp pháp nhưng còn người có nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định của Luật 3 hôn nhân và gia đình (như: anh, chị, em ruột với nhau hoặc cô, dì, chú, cậu, bác ruột với cháu ruột)”. UBND huyện ban hành Công văn số 2275/UBND-LĐTBXH ngày 13/7/2023 về rà soát số lượng đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện và đã tổng hợp báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Như vậy, đối với các trường hợp là người cao tuổi đang còn người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng có hoàn cảnh khó khăn như 06 trường hợp dừng chi trả trợ cấp hàng tháng của xã Bình Sa phải chờ HĐND tỉnh xem



xét điều chỉnh, bổ sung khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 43/2021/NQ-HĐND thì mới được hỗ trợ

**56. Cử tri xã Bình Tú đề nghị:**

*Công chức địa chính xã Bình Tú thiếu, huyện đã tuyển người nhưng hiện nay vẫn chưa có, đề nghị huyện quan tâm có hướng luân chuyển công chức cho xã Bình Tú, hiện tại công chức địa chính của xã không có bằng cấp chuyên môn về quản lý đất đai mà chỉ có bằng chăn nuôi-thú y thì không phù hợp và không có khả năng làm ngành địa chính.*

**\*Trả lời:**

Năm 2021, UBND huyện đã tổ chức kỳ tuyển dụng công chức cấp xã, trong đó xã Bình Tú có đăng ký tuyển dụng 01 công chức Địa chính-nông nghiệp-xây dựng và môi trường, tuy nhiên không có công chức trúng tuyển vào chức danh này tại xã Bình Tú. Năm 2022, UBND huyện đã có thông báo số 429/TB-UBND ngày 01/8/2022 về việc tiếp nhận công chức Địa chính-nông nghiệp-xây dựng và môi trường (chuyên ngành Quản lý đất đai) ngoài huyện về công tác tại UBND xã Bình Tú, tuy nhiên không có đối tượng nộp hồ sơ để đề nghị chuyển công tác đến UBND xã Bình Tú. Trên cơ sở nhu cầu về việc sử dụng công chức ở địa phương các xã, thị trấn; cùng với việc bố trí, sắp xếp lại đội ngũ công chức cấp xã tại các địa phương thuộc diện sắp xếp Đơn vị hành chính cấp xã, trong năm 2024, UBND huyện thực hiện việc bố trí công chức cấp xã theo nhu cầu, đề nghị của các địa phương (bằng các hình thức: tuyển dụng mới, tiếp nhận công chức ngoài huyện, điều động công chức từ địa phương này sang địa phương khác...)

**57. Cử tri xã Bình An đề nghị:**

Cần có biện pháp với các em học sinh cấp 3 tham gia giao thông bằng xe máy để đi học, thiếu tính an toàn giao thông. Cần phối hợp giữa nhà trường và gia đình chú ý và quan tâm đến việc giáo dục đạo đức cho học sinh các cấp.

**\*Trả lời:**

Trong 10 tháng năm 2023, trên địa bàn huyện xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 13 người, bị thương 18 người (*Số với cùng kỳ năm 2022 tăng 09 vụ, tăng 02 người chết, tăng 07 người bị thương*). Trong đó, chưa có trường hợp người bị tai nạn là học sinh.

- Lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo Đội CSGT-TT, Công an xã, thị trấn tổ chức 22 buổi tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề về ATGT có trên 6.000 lượt cán bộ, Nhân dân, giáo viên, học sinh dự nghe; tổ chức cho 2.000 lượt giáo viên, học sinh ký cam kết chấp hành các quy định về ATGT; tổ chức cho 700 lượt phụ huynh ký cam kết không giao xe cho học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển; trao mũ bảo hiểm cho 100 học sinh; sử dụng xe ô tô tuyên truyền phát thanh lưu động 09 lượt. Tổ chức 05 đợt ra quân tuyên truyền, tháo dỡ 30 biển hiệu che khuất tầm nhìn, nhắc nhở 50 hộ kinh doanh chấp hành đúng quy định về đặt biển hiệu quảng cáo. Trong đó, tại Bình An đã tổ chức tuyên truyền ATGT tại Trường THPT Hùng Vương và trường THCS Phan Chu Trinh. Công an các xã, thị trấn

phối hợp với Đoàn Thanh niên các địa phương và Ban Giám hiệu nhà trường ra mắt 23 mô hình “Công trường an toàn giao thông”.

- Bên cạnh đó, lực lượng Công an huyện, Công an 22 xã, thị trấn đã tổ chức 263 ca TTKS với 1.540 lượt CBCS tham gia; phát hiện, lập biên bản, 1.186 trường hợp vi phạm; tạm giữ 666 phương tiện (22 ô tô, 644 mô tô), tước GPLX 320 trường hợp. Xử lý 1.073 trường hợp vi phạm, phạt **trên 3 tỷ đồng**.

Trong đó: Vi phạm nồng độ cồn: 515 trường hợp, phạt 2.070.000.000 đồng. Vi phạm tốc độ: 168 trường hợp, phạt 203.000.000 triệu đồng. Vi phạm quá tải, quá khổ, coi nới thành thùng xe: 119 trường hợp, phạt 421.000.000 triệu đồng. Còn lại 271 trường hợp vi phạm các lỗi khác, phạt 328.579.000 đồng (*chủ yếu là các hành vi vi phạm của học sinh cấp 3 như: Chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe máy, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, ...*).

- Trong thời gian tới, Công an huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo Đội CSGT-TT phối hợp với Công an xã Bình An tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh chấp hành nghiêm pháp luật, nhất là luật giao thông; phối hợp chặt chẽ với nhà trường, gia đình trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh các cấp. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm theo pháp luật đối với các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là đối với các em học sinh. Ngoài ra, đề nghị cử tri quan tâm hướng dẫn, nhắc nhở con em mình thực hiện đầy đủ các quy định khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân.

### **58. Cử tri xã Bình An đề nghị:**

*Việc giải quyết chế độ của cán bộ thôn (công an viên đủ thời gian công tác là 15 năm) có được hưởng chế độ không. Vì hồ sơ ông Nguyễn Lý là công an viên thôn An Thái đã nộp về Phòng Nội vụ đã lâu, nhưng đến nay chưa được giải quyết.*

#### **\*Trả lời:**

Phòng Nội vụ huyện có nhận hồ sơ của ông Nguyễn Lý (cư trú tại xã Bình An) đề nghị giải quyết chế độ hỗ trợ theo Công văn số 1670/BCA-V28 ngày 11/7/2016 của Bộ Công an đối với Công an xã nghỉ việc và có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên, tuy nhiên hồ sơ đề nghị của ông Nguyễn Lý không đảm bảo thành phần hồ sơ theo quy định.

Để có cơ sở giải quyết chế độ hỗ trợ đối với công an xã nghỉ việc và có thời gian công tác liên tục đủ từ 15 năm trở lên (trong đó có ông Nguyễn Lý), Phòng Nội vụ huyện đã có Công văn rà soát và hướng dẫn lập thủ tục, hồ sơ để đề nghị giải quyết chế độ hỗ trợ theo quy định (thời gian gửi hồ sơ đến hết ngày 30/10/2023), qua tổng hợp thì có 04 hồ sơ tại 03 xã (trong đó có hồ sơ đề nghị của UBND xã Bình An đối với trường hợp ông Nguyễn Lý) đề nghị giải quyết chế độ.

Trong tháng 11/2023, Phòng Nội vụ huyện sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện giải quyết các nội dung liên quan đến các trường hợp có hồ sơ đề nghị hỗ trợ chế độ đối với công an xã nghỉ việc và có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên đúng theo quy định.

## **VI. Pháp chế, nội chính**

### **59. Cử tri xã Bình An đề nghị:**

*Tình hình ANTT, ATGT trên địa bàn xã hiện nay vẫn diễn biến phức tạp, đề nghị có kế hoạch tuần tra để đảm bảo giữ vững trật tự trên lĩnh vực này.*

#### **\*Trả lời:**

Trong thời gian qua, Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với Công an xã, thị trấn tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT, ATGT trên địa bàn huyện nói chung, tại các xã nói riêng, trong đó có xã Bình An; việc tuần tra được thực hiện ở ban ngày lẫn ban đêm, kết hợp giữa tuần tra công khai và hóa trang; đã kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm ANTT, ATGT. Đặc biệt, hiện nay Công an huyện đã thành lập Tổ công tác 272, gồm nhiều lực lượng của các đội nghiệp vụ, chủ công là Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy phối hợp với Công an xã, thị trấn trong công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, nhất là thời gian từ 22h00 ngày hôm trước đến 02h00 ngày hôm sau, qua đó đã kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vụ việc, đối tượng có hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng, trộm cắp, đánh nhau, sử dụng trái phép chất ma túy,... góp phần đảm bảo tốt tình hình ANTT trên địa bàn.

Trong thời gian tới, Công an huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Tổ công tác 272 phối hợp với Công an xã Bình An tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

## **VII. Bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án:**

### **60. Cử tri xã Bình Phục đề nghị:**

*UBND huyện giải quyết dứt điểm việc giải phóng mặt bằng các hộ dân còn lại trong khu vực trường Cảnh sát Nhân dân 5 cũ.*

#### **\*Trả lời:**

\* Hộ ông Trần Toàn: Hiện nay hộ đã nhận 100% tiền bồi thường và xây dựng nhà tại khu TĐC, tuy nhiên trong dự án vẫn còn nhà ở, chưa bàn giao mặt bằng.

Công tác bố trí đất TĐC: UBND huyện Thăng Bình giải quyết tại Công văn số 703/UBND-TTPTQĐ ngày 01/11/2012, cụ thể: Hộ ông Toàn bị thu hồi 2.299,6m<sup>2</sup> đất ở, gia đình có 6 khẩu, 1 cặp vợ chồng. Theo điểm c, tiết 1.1, khoản 1, điều 35, Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam, thì trường hợp của ông được bố trí 2 lô được hỗ trợ 100% giá trị chênh lệch sử dụng đất. Nhưng xét quỹ đất bố trí TĐC của huyện và diện tích đất ở bị thu hồi trên 2.000 m<sup>2</sup>. UBND huyện xét bố trí thêm 01 lô được hỗ trợ 50% giá trị chênh lệch sử dụng đất.TĐC (Theo Công văn số 2126/UBND-KTTH ngày 15/6/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam). Được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 1652/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 đã phê duyệt bố trí 02 lô (lô số 108 và 109) và cấp giấy chứng nhận QSD đất cho hộ dân. Còn 01 lô chưa trình phê duyệt, lý do: Tổ chức giao đất tái định cư lô thứ 3, nhưng hộ không thống nhất nhận đất TĐC tại lô số 193, khu 5, hộ dân đề nghị bố trí mặt tiền đường cứu hộ, cứu nạn, đề nghị này là không có cơ sở để giải quyết vì quỹ đất tại khu này đã

giao cho Công ty Minh Sơn quản lý và bán, do đó đến nay chưa được phê duyệt đối với lô thứ 3.

Ngày 05/6/2023 Trung tâm phối hợp với UBND xã Bình Phục tổ chức vận động, tuy nhiên hộ ông Trần Toàn yêu cầu bố trí đối với lô thứ 3 tại lô số 99 (lô dự kiến trước đây bố trí cho bà Lê Thị Thái).

- Về cấp thêm 01 lô thứ 3: Thời gian tới, UBND huyện sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan vận động hộ dân nhận đất, xây dựng giá đất tái định cư trình phê duyệt theo quy định. Trường hợp hộ ông Toàn không nhận đất TĐC và bàn giao mặt bằng thì sẽ tiến hành củng cố hồ sơ đề nghị UBND huyện cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công.

\* Hộ ông Lê Thanh Hùng: Hộ đã xây nhà ở mới tại khu TĐC trường công an, nhưng hiện trạng tại dự án vẫn còn nhà ở cũ, chưa bàn giao đất, còn 20% chưa nhận tiền bồi thường, hộ yêu cầu Cấp thêm 01 lô tái định cư vì đất ở bị thu hồi nhiều (4.224 m<sup>2</sup>) và gia đình đông nhân khẩu, nhiều thế hệ. Công tác bố trí đất TĐC: Đã phê duyệt phương án bố trí đất TĐC hộ ông Hùng được bố trí 03 lô, đến nay đã cấp giấy chứng nhận QSD đất và được UBND huyện xem xét giao UBND xã Bình Phục giao đất ở tại tổ 7 thôn Ngọc Sơn).

Thời gian tới:

- Về 20% số tiền bồi thường chưa nhận: Tiếp tục mời hộ ông Lê Thanh Hùng chi trả số tiền còn lại và cam kết bàn giao mặt bằng.

- Cấp thêm 01 lô tại khu TĐC không có cơ sở, tuy nhiên gia đình nhiều cặp vợ chồng, diện tích đất ở thu hồi lớn, Ngày 05/6/2023, UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển QĐ&CN-DV phối hợp với UBND xã Bình Phục mời họp và giải thích. Hiện nay UBND xã Bình Phục đang rà soát các quỹ đất dự kiến giao đất lại cho con ông Lê Thanh Hùng tại thôn Ngọc Sơn (khu xen ghép dân cư) và tiếp tục mời hộ ông Hùng vận động và có văn bản tham mưu báo cáo cho UBND huyện để báo cáo xin chủ trương tỉnh.

\* Hộ ông Phạm Sen (con) – Thủy Thị Liệu (chết): Đến nay hộ đã nhận tiền bồi thường theo các Quyết định phê duyệt, có biên bản cam kết bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên yêu cầu cấp thêm 01 lô TĐC để làm nhà thờ liệt sĩ Phạm Văn Quý, trên thửa đất hộ bà Thủy Thị Liệu (chết). Về yêu cầu cấp thêm lô đất tại khu TĐC: Đã có văn bản Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Hương - Phó chủ tịch UBND huyện là không có cơ sở xem xét cấp thêm lô đất cho hộ (hộ bà Thủy Thị Liệu đã chết) .

Tuy nhiên xem xét quỹ đất tại khu tổ 7, thôn Ngọc Sơn để giao đất có thu tiền cho gia đình hộ ông Phạm Sen theo thông nhất của UBND huyện. Ngày 08/12/2016 UBND xã Bình Phục mời hộ ông Phạm Sen lập phương án giao đất, nhưng hộ không nhận đất. Hiện nay UBND xã Bình Phục đang rà soát các quỹ đất dự kiến giao đất lại cho gia đình ông Phạm Sen tại thôn Ngọc Sơn (khu xen ghép dân cư) và tiếp tục mời gia đình ông Phạm Sen vận động và có văn bản tham mưu báo cáo cho UBND huyện Thăng Bình để báo cáo xin chủ trương tỉnh.

\* Hộ bà Mai Thị Đào: Hộ yêu cầu chi trả 20% còn lại đối với đất, nhà ở trong giấy chứng nhận QSD đất của hộ. Đã đối chiếu hồ sơ nhận tiền của hộ bà

Mai Thị Đào, đến nay đã nhận 100% số tiền theo Quyết định phê duyệt ; hộ đã nhận đất và xây dựng lại nhà ở trên đất TĐC. Tổ chức thông báo để hộ bàn giao mặt bằng.

\* Hộ ông Nguyễn Lanh và hộ Nguyễn Cang: yêu cầu hỗ trợ chuyển đổi nghề phần diện tích đất ngoài giấy chứng nhận QSD đất. Tuy nhiên qua vận động, giải thích hộ dân chưa thông nhất, hộ ông Nguyễn Lanh cho rằng hộ gia đình thuộc hộ cá thể, theo quy định yêu cầu hỗ trợ phần đất ngoài giấy chứng nhận QSD đất. Vấn đề này Trung tâm phối hợp với xã Bình Phục rà soát nguồn gốc đất, hồ sơ bồi thường thông báo để hộ bàn giao mặt bằng.

\* Hộ ông Phạm Định (C) – Lê Thị Thái (vợ): Thực hiện theo Công văn số 1629/T10-BQLDA của trường Cao đẳng cảnh sát nhân dân II về việc tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, GPMB đối với hộ bà Lê Thị Thái. Đề nghị Chủ đầu tư (Trường cảnh sát nhân dân V) làm việc với phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh đối với diện tích đất ở của hộ bà Lê Thị Thái đã giao đất và cấp giấy CNQSD đất cho Trường. Trên cơ sở đó, UBND huyện sẽ chỉ đạo Trung tâm Phát triển QĐ&CN– DV 1 phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành lập các thủ tục thu hồi đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ và bố trí đất tái định cư theo đúng quy trình quy định pháp luật.

## **62.Cử tri xã Bình Định Nam đề nghị:**

*Trung tâm PTQĐ&CN-DV huyện triển khai dự án tại thôn Đồng Thanh Sơn được Nhân dân thống nhất và đã triển khai nhưng đến nay không đến bù hỗ trợ cho Nhân dân có đất mà đất thì không cho dân sản xuất, dự án vẫn không thi công. Đề nghị huyện xem xét trả lời cho nhân biết.*

### **\*Trả lời:**

Liên quan đến dự án tại thôn Đồng Thanh Sơn, UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển QĐ&CN-DV huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND xã Bình Định Nam triển khai thực hiện. Theo đó, trong quá trình triển khai thực hiện dự án, Trung tâm Phát triển QĐ&CN-DV đã phát hành một số văn bản đề nghị UBND xã Bình Định Nam phối hợp thực hiện, tuy nhiên, theo báo cáo của Trung tâm Phát triển QĐ&CN-DV thì UBND xã Bình Định Nam không có văn bản phản hồi. Cụ thể:

+ Ngày 21/6/2023, Trung tâm Phát triển QĐ&CN-DV phát hành Công văn số: 120/CV-PTQĐCNDV đề nghị UBND xã Bình Định Nam cung cấp tất cả các hồ sơ của 05 thửa đất do UBND xã Bình Định Nam quản lý và gửi hồ sơ về Trung tâm trước ngày 26/6/2023.

+ Ngày 11/7/2023, Trung tâm Phát triển QĐ&CN-DV phát hành Công văn số: 134/CV- PTQĐCNDV đề nghị UBND xã Bình Định Nam thực hiện việc hợp xét nguồn gốc đất của tất cả các thửa đất bị ảnh hưởng bởi dự án.

+ Ngày 8/8/2023, Trung tâm Phát triển QĐ&CN-DV phát hành Công văn số: 157/CV-PTQĐCNDV yêu cầu UBND xã Bình Định Nam thực hiện 2 Công văn số 120/CV-PTQĐCNDV ngày 21/6/2023 và số 134/CV-PTQĐCNDV ngày 11/7/2023.

Yêu cầu UBND xã Bình Định Nam quyết liệt hơn nữa vào công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện dự án để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án và đưa vào sử dụng.

V. Đối với những Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khoá XII thuộc thẩm quyền giải quyết, trả lời của cấp xã theo phụ lục II tại Báo cáo 74/BC-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND huyện, UBND huyện đề nghị các địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao giải quyết, trả lời ý kiến của cử tri theo đúng quy định.

Sau khi nghiên cứu, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khoá XII, UBND huyện xin tiếp thu và hoan nghênh cử tri trong huyện đã có những ý kiến, kiến nghị, đóng góp xây dựng trên nhiều lĩnh vực, góp phần giúp cho việc chỉ đạo, điều hành của UBND huyện được tốt hơn trong thời gian đến. Đồng thời, yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban ở huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn sớm xử lý, tham mưu giải quyết kịp thời đạt hiệu quả hơn về những kiến nghị thiết thực mà cử tri quan tâm, mong đợi.

UBND huyện kính báo cáo tại kỳ họp thứ 15, HĐND huyện Khóa XII.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- TTHU, TT HĐND, UBMTTQVN huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Hai Ban HĐND huyện;
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, hội đoàn thể của huyện;
- TTHĐND, UBND, UBMTTQVN xã, thị trấn;
- CPVP;
- Lưu: VT- TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**